



Đấu ấn Thái Bình 2022

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022)

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình thành kính tưởng nhớ, khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn những tình cảm sâu nặng của Người dành cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình; khẳng định quyết tâm, ý chí, khát vọng vươn lên, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương dự lễ kỷ niệm và bấm nút khai trương phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" tỉnh Thái Bình.

Triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" đến 100% chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới. Thái Bình tiếp tục hoàn thiện và triển khai mở rộng đề án ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" đến 100% chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025, đã có 148 chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2022; đồng thời, ban hành các đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác dân vận trên địa bàn tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; ban hành kế hoạch với 10 nhóm giải pháp, 154 nhiệm vụ cụ thể giao các ngành, địa phương thực hiện để cụ thể hóa các nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)... góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Khởi công nhiều dự án, công trình trọng điểm

Thái Bình vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương về thăm và làm việc; dự lễ cất bằng khánh thành công trình Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường (Tiền Hải); khảo sát Khu kinh tế Thái Bình, thăm Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Thủ tướng đã dự lễ khởi công, động thổ một số dự án, công trình trọng điểm. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn song tỉnh đã huy động mọi nguồn lực xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là các tuyến giao thông kết nối vùng, khu vực, hệ thống kết cấu hạ tầng có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ và có tầm nhìn dài hạn. Thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển đô thị; tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển nhà ở thương mại và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại

các khu công nghiệp. Chỉ đạo lập, thẩm định phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch quan trọng trên địa bàn thành phố và các huyện. Đây là những dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP

Toàn hệ thống chính trị và nhân dân đã vào cuộc trách nhiệm, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống và kiểm soát tốt dịch Covid-19, tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 21/23 chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt 9,52% so với năm 2021, đứng thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng giá trị sản xuất tăng 11,5% so với năm 2021. GRDP bình quân đầu người đạt 58,9 triệu đồng. Hết năm 2022 có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu ngân sách đạt kết quả tốt trong đó thu nội địa lần đầu tiên vượt ngưỡng 12.000 tỷ đồng. Đầu tư công giữ vững thành tích là năm thứ ba liên tiếp nằm trong top đầu cả nước.

Tổng vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh gấp 7,75 lần so với năm 2020

Thái Bình có nhiều đổi mới trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Tỉnh đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh, Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc, khai trương Văn phòng Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc, vận hành chính thức trang thông tin điện tử "Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp" trên ứng dụng zalo; tổ chức thành công các hội nghị kết nối Thái Bình - Hàn Quốc, kết nối cung cầu và tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, các cuộc làm việc, đàm phán với các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước; tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Pháp, Ý, Nhật Bản, Đài Loan. Tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong thu hút đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả; kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án đầu tư không có tính khả thi hoặc chủ đầu tư không có khả năng thực hiện. Xây dựng Khu kinh tế và các khu công nghiệp được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, khẩn trương. Khu công nghiệp Liên Hà Thái cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phân khu Bắc, thu hút được nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, đăng ký đầu tư, có dự án đã đi vào hoạt động. Hết năm 2022, tổng số vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2021 và gấp 7,75 lần so với năm 2020. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 476 triệu USD. Năm 2022 là năm đầu tiên Thái Bình vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm... được tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, không để lây lan, không để xảy ra các

vụ ngộ độc thực phẩm đông người. Đã khắc phục cơ bản tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Công tác lao động, việc làm và các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời. Năm 2022, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 34.500 lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tặng quà nhân dịp lễ, tết; trong dịp tết, Thái Bình đứng thứ 7 toàn quốc về hoạt động an sinh xã hội. Tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và biểu dương người có công tiêu biểu.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Thái Bình tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 (Đề án 06). Đã thành lập 260/260 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, 1.449/1.797 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với trên 11.660 thành viên; đưa vào ứng dụng công dân số tỉnh Thái Bình và kênh zalo công dân số tỉnh Thái Bình với trên 110.000 người dân tham gia. Đến nay tỉnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06. Đến ngày 15/12/2022, toàn tỉnh thu nhận hơn 1,56 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân; gần 240.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống". Các đơn vị chức năng đã thực hiện số hóa hồ sơ cư trú, số hóa dữ liệu hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo, người có công, bảo trợ xã hội; cấp tài khoản an sinh xã hội cho công dân... Đã triển khai cung cấp 23/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. 295/295 cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện tra cứu căn cước công dân gắn chip để thay thế thẻ bảo hiểm y tế và có 187.993 người sử dụng căn cước công dân đi khám chữa bệnh.

Xếp thứ 10 toàn quốc về điểm trung bình các môn và số lượng thí sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thái Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022; duy trì ổn định quy mô và chất lượng các cấp học; chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học, là 1 trong 7 tỉnh trong toàn quốc tổ chức cho học sinh đi học liên tục, không bị gián đoạn do dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao; đổi mới và tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bảo đảm nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế; là tỉnh đứng thứ 10 toàn quốc về điểm trung bình các môn và số lượng thí sinh đạt điểm 10. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2021 - 2022, Thái Bình đứng thứ 8 toàn quốc về số học sinh đạt giải nhất. Lần đầu tiên Thái Bình có em Đặng Lê Nguyễn Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà đạt quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22.

Đạt 36 huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX

Thái Bình vinh dự đón nhận bằng công nhận Hương án chùa Keo là bảo vật quốc gia; đã hoàn thành hồ sơ nghệ thuật chèo tỉnh Thái Bình trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; lập hồ sơ "Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng" đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đã tổ chức thành công đại hội thể thao các cấp trong toàn tỉnh. Với gần 90 vận động viên tranh tài ở 13 trong tổng số 43 môn thi đấu, Thái Bình có số lượng môn thi đấu và vận động viên tham gia đông nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX và đạt 36 huy chương, trong đó có 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Các vận động viên của tỉnh tham gia 21 giải thể thao khu vực, toàn quốc, đạt 97 huy chương; có 10 vận động viên tham gia thi đấu tại SEA Games 31, giành 12 huy chương. Đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình giành cúp vô địch giải bóng chuyền quốc gia 2022 và giải bóng chuyền Bông lúa vàng tranh cúp Geleximco năm 2022.

Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Cấp ủy, chính quyền các cấp và các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Hoàn thành giao 2.650 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được cấp trên đánh giá cao. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thực hiện tốt phương án bảo đảm đón tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; là năm thứ 10 liên tiếp không có tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa, bảo đảm an ninh, an toàn dịp lễ, tết và các sự kiện quan trọng.



Chúc mừng năm mới

Xuân Quý Mão
2023

NGUYỄN XUÂN PHÚC
Chủ tịch
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xuân của niềm tin và hy vọng

Năm 2023 đã tới, chúng ta hân hoan chào đón mùa xuân mới với biết bao niềm tin và hy vọng.

Một năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết một lòng vững bước vươn lên đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Tỉnh đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, bảo đảm các nhu cầu thiết yếu cho đời sống nhân dân, hoàn thành và hoàn thành vượt 21/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Kinh tế tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng khá trên tất cả các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Công tác lập quy hoạch và phát triển đô thị được ưu tiên triển khai hướng đến xây dựng Thái Bình văn minh, hiện đại. Nhiều nút thắt, điểm nghẽn tồn tại từ lâu đã được tháo gỡ. Chúng ta tiếp tục tạo dấu ấn đậm nét trong thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, thành lập doanh nghiệp mới... Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quê hương ngày càng đổi mới và phát triển, vị thế, uy tín của Thái Bình không ngừng được nâng cao, khẳng định khát vọng vươn lên bắt nhịp với sự phát triển chung của cả nước. Không khí phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận ngày càng lan tỏa.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, để lại những dấu ấn tốt đẹp. Toàn Đảng bộ thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc "tự soi", nghiêm khắc "tự sửa" theo tinh thần các nghị quyết và kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tất cả đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực tỉnh ta đạt được là những đóa hoa tươi thắm dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu, là món quà đầy ý nghĩa chào mừng năm mới 2023. Thành tựu ấy không chỉ dừng lại ở những con số mà còn có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều bởi càng trong gian khó chúng ta càng nỗ lực vươn lên. Cái được lớn nhất đó là đã tạo ra thế và lực mới, luồng sinh khí mới kết tinh bằng "ý Đảng, lòng dân" làm điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong chặng đường mới.

Xuân Quý Mão đã về. Mùa xuân là quy luật của đất trời nhưng mùa xuân cũng là biểu tượng của hy vọng và ước mơ, truyền sức sống mới và niềm tin vào tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước. Trong không khí phấn khởi và tràn đầy niềm tin, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình mừng xuân mới - mừng Đảng quang vinh, nêu cao ý chí tự lực tự cường, chung sức chung lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm bản lề 2023, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Xuân mới, chặng đường chúng ta đi tới mở ra triển vọng tươi sáng để hiện thực hóa mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Thái Bình tự tin vững bước đi lên cùng cả nước!

THÁI BÌNH

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2022

- * Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 63.000 tỷ đồng, tăng 9,52% so với năm 2021;
- * Tổng giá trị sản xuất ước đạt 190.530 tỷ đồng, tăng 11,5%; trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,5%; khu vực dịch vụ tăng 8,9%.
- * Cơ cấu kinh tế của tỉnh dịch chuyển theo hướng tích cực, trong đó: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,2%; công nghiệp và xây dựng chiếm 42,9%; dịch vụ chiếm 29,6%; thuế sản phẩm chiếm 6,3%.
- * Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.062 doanh nghiệp với vốn đăng ký 9.716,3 tỷ đồng (tăng 37% về số lượng và tăng 27,8% về vốn đăng ký).
- * Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 55.895 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2021.
- * Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; trong năm đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, là năm có nhiều "điểm sáng" về văn hóa, thể thao.

Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023

1. CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ:

- * Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên so với năm 2022.
- * Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng từ 2,2% trở lên so với năm 2022.
- * Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 16,5%; trong đó, công nghiệp tăng 19,2% và xây dựng tăng 9% so với năm 2022.
- * Giá trị sản xuất dịch vụ tăng từ 7% trở lên so với năm 2022.
- * Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đạt 78,9%.
- * Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động toàn xã hội giảm còn khoảng 25,5%.
- * Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 10% trở lên so với năm 2022.
- * Kim ngạch nhập khẩu tăng từ 9,5% trở lên so với năm 2022.
- * Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8 - 10% so với năm 2022.
- * Số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023: 10 xã trở lên.
- * Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 14.152 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa (không tính tiền thu sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) đạt 7.606 tỷ đồng.
- * Năng suất lao động (tính theo giá so sánh) tăng khoảng 10,6%/năm;
- * GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 65,2 triệu đồng.

2. CÁC CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ HỘI:

- * Mức giảm tỷ lệ sinh ước đạt 0,1‰; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 9%; số giường bệnh/vận dân đạt 40,4 giường bệnh; số bác sĩ/vận dân đạt 13,5 bác sĩ; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 88%.
- * Tạo việc làm mới cho từ 34.500 lao động trở lên.
- * Có thêm 140 trường được đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm 2023.
- * Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt trên 90%.

3. CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG:

- * Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.
- * Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 19,4%.



ĐỀ KINH TẾ BỨT PHÁ NĂM

■ NHÓM PHÓNG VIÊN

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước biến động phức tạp và khó khăn sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực do xung đột vũ trang và vấn đề địa chính trị trên thế giới, cũng như các địa phương trong cả nước, Thái Bình gặp rất nhiều khó khăn trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực.

Tiếp đà phục hồi, tăng trưởng

Mở đầu năm 2022 với đợt bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng ngay sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, trong điều kiện khó khăn của tình dân số đông, mật độ dân số cao, tuy nhiên bằng các giải pháp chủ động, linh hoạt, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã sớm được kiểm soát. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 21/23 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. GRDP tăng 9,52% so với năm 2021, đứng thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 190.530 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2021.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ổn định, đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp và xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt trên 128.400 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2021; trong đó: giá trị ngành công nghiệp ước đạt trên 95.600 tỷ đồng, tăng 17%; ngành xây dựng ước đạt trên 32.800 tỷ đồng, tăng 7,9%.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh tiếp tục được quan tâm, chú trọng và có nhiều đổi mới. Tỉnh đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh, thành lập tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc của tỉnh (Korea Desk Thai Binh), khai trương Văn phòng Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc, vận hành chính thức trang thông tin điện tử Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trên ứng dụng zalo; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc làm việc, đàm phán với các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước; tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Pháp, Ý, Nhật Bản, Đài Loan; tổ chức thành công hội nghị kết nối Thái Bình - Hàn Quốc tại tỉnh, hội nghị kết nối cung cầu... Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án ngoài ngân sách đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Hết năm 2022, tổng số vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh ước đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2021. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt trên 660 triệu USD; ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình với tổng số vốn trên 800 triệu USD. Đã trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường để thúc đẩy thành lập doanh nghiệp mới, năm 2022 là năm đầu tiên vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm với tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước thực hiện trên 27.900 tỷ đồng, đạt 155% dự toán, tăng 26,7% so với năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 12.468,6 tỷ đồng, đạt 147,5% dự toán, tăng 18,4% (là năm đầu tiên thu nội địa đạt trên 12.000 tỷ đồng). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá, là năm thứ hai liên tiếp thuộc top đầu cả nước; đến hết tháng 11/2022, tỷ lệ giải ngân đạt 113,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 320 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2022. Bên cạnh đó, năm 2022, các địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn. Công tác tổ chức lập quy hoạch, nhất là các quy hoạch quan trọng của tỉnh được ưu tiên triển khai thực hiện. Tỉnh đang tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ và có tầm nhìn dài hạn, đã trình Hội đồng thẩm định quốc gia.

Tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên

Sau 2 năm thực hiện kế hoạch 5 năm, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu đạt khá thấp so với mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 2021 - 2025, cũng như chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Xác định kết quả thực hiện



nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm bản lề 2023 sẽ là nền tảng, là động lực, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước cũng như trong tỉnh năm 2023 được dự báo tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 với mức tăng trưởng GRDP tăng từ 11% trở lên, cũng như tạo tiền đề bứt phá kinh tế - xã hội cho các năm tiếp theo, những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Trong năm 2023, tỉnh có nhiều thuận lợi từ những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được trong quá trình đổi mới, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đi vào hoạt động, Khu kinh tế Thái Bình, khu công nghiệp Liên Hà Thái, khu công nghiệp Hải Long và nhiều dự án lớn, trọng điểm đang triển khai thực hiện, mở ra cơ hội mới, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Phát biểu tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra vào đầu tháng 12/2022, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh đạt quyết tâm cao nhất, quyết liệt trong hành động; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức làm việc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác chỉ đạo, điều hành. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, công chức với chủ đề năm 2023 "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên"; chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình thực tiễn, quyết liệt trong hành động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đề ra.



Đồng chí Đinh Vinh Thụy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai và xây dựng phương án tăng trưởng cho từng lĩnh vực, đề ra các giải pháp thực hiện, tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời điều chỉnh, triển khai các biện pháp, giải pháp cho phù hợp với thực tiễn. Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả hơn gắn với nhu cầu thị trường, tăng tỷ trọng ngành, sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có lợi thế và giá trị cao, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm.

Ước giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản năm 2022 đạt 29.141 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra. Có 10 xã được công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đang hoàn thiện các bước để đánh giá, phân hạng 42 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên 106 sản phẩm. Mặc dù diện tích gieo cấy giảm 947ha nhưng sản lượng thóc cả năm vẫn đạt gần một triệu tấn, tương đương năm 2021. Năm 2022 cũng là năm chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, thể hiện ở chi phí sản xuất giảm thông qua đẩy mạnh cơ giới hóa, thực hiện các quy trình, kỹ thuật canh tác mới, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có mã số vùng trồng, thương hiệu, số lượng nông sản tham gia sàn thương mại điện tử tăng...

Điểm sáng trong phát triển nông nghiệp năm 2022 là điểm tựa vững chắc để Thái Bình vượt qua rào cản, khó khăn, có những bứt phá theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số vào thời gian tới.



Đồng chí Trần Huy Quán, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương

Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 95.614 tỷ đồng, tăng 17%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 59.613 tỷ đồng, tăng 19,6%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.426,7 triệu USD, tăng 13,5%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.095 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2021 và các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra.

Để đạt được những kết quả ấn tượng đó, bên cạnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phát triển, quản lý cụm công nghiệp, lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng, thu hút dự án thứ cấp vào hoạt động, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại tại Bắc Âu, Pháp, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, bước đầu cho kết quả đáng phấn khởi với một số đơn hàng xuất khẩu hàng hóa của tỉnh vào thị trường châu Âu. Sở Công Thương cũng chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2022 trực tiếp tại Thái Bình với 11 tỉnh, thành phố tham dự trực tiếp và kết nối với 18 điểm cầu trực tuyến trong nước, 19 điểm cầu trực tuyến quốc tế góp phần quảng bá sản phẩm hàng hóa của tỉnh và mở rộng thị trường tiêu thụ cho người dân, doanh nghiệp. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với các đối tác trên thế giới...

Năm 2023, tỉnh kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ hơn. Mục tiêu phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh đặt ra đó là giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 113.950 tỷ đồng, tăng 19,2%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự kiến đạt 65.600 tỷ đồng, tăng 10%; kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2.669 triệu USD, tăng 10% và kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 2.295 triệu USD, tăng 9,5% so với năm 2022.



Đồng chí Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022, Cục Thuế tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và những chỉ đạo trực tiếp của Tổng Cục thuế để cụ thể hóa các chính sách, pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh. Ngành thuế đã chủ động triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế với nhiều hình thức như: hỗ trợ hướng dẫn trực tuyến, đổi mới tiếp xúc; xây dựng các sản phẩm hỗ trợ theo hình thức cầm tay chỉ việc, đăng trên website, mạng xã hội... Công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng; thanh tra, kiểm tra tiếp tục được chú trọng. Đồng thời, đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ, xử lý nợ thuế; tập trung rà soát, phân tích, xác định rõ nguyên nhân đối với từng khoản nợ, từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp. Việc điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, trọng tâm là hóa đơn điện tử từ quý IV/2022; thúc đẩy cung cấp dịch vụ thuế điện tử được tập trung.

Những kết quả Cục Thuế tỉnh đạt được trong năm 2022 không chỉ tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn là cơ sở, tiền đề cho ngành thuế tiếp tục thực hiện thắng lợi dự toán được giao trong năm 2023. Trong đó, toàn ngành sẽ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp này nhằm hỗ trợ, giúp người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, triển khai quyết liệt, hiệu quả chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hệ thống thuế...



Ông Vũ Mạnh Hoàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình

Năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức khẩn trương, khoa học đánh giá Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) làm cơ sở cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Các doanh nghiệp đã "chăm điểm" đánh giá một cách nghiêm túc, trung thực những chỉ số thành phần của Bộ chỉ số DDCI qua đó giúp mỗi sở, ngành, địa phương nhìn nhận lại chất lượng điều hành của đơn vị, địa phương mình để có các biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 10.000 doanh nghiệp và chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Sự phát triển không ngừng về số lượng và chất lượng doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh những năm qua. Thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tỉnh tiếp tục có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo sự kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh công tác tư vấn, phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kinh nghiệm về hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao tính cạnh tranh, phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.



Công tác XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022

■ ĐÀO QUYÊN

Năm 2022, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng với nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Theo đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Năm 2022, công tác xây dựng Đảng được cấp ủy tỉnh quan tâm chỉ đạo đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Để cụ thể hóa các nội dung kết luận hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch với 10 nhóm giải pháp, 154 nhiệm vụ cụ thể giao cho các ngành, các địa phương thực hiện. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các khâu, giải pháp về công tác cán bộ bằng việc xây dựng, ban hành các đề án, quy chế, quy định, kế hoạch... về phân cấp cán bộ quản lý, tiêu chuẩn các chức danh cán bộ; quy hoạch, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2022, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Cũng trong năm 2022, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm tiến độ. Trong số chi ủy viên khóa mới đã được bầu, tỷ lệ tham gia lần đầu chiếm gần 35%; tỷ lệ nữ chiếm 42,6%; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 23,6%. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ, đảng bộ cơ sở, bên cạnh tiếp tục hoàn thiện và triển khai mở rộng ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến 100% chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh, năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và triển khai Đề án số 02 về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Nhờ triển khai bài bản, khung tiêu chí rõ ràng nên chủ trương xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của đảng viên. Tuy mới triển khai chưa lâu song qua khảo sát, kiểm tra, đánh giá, việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu bước đầu đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng một cách thực chất, cụ thể.

Cũng trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp triển khai thực hiện với nhiều đổi mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 03 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó các mục tiêu đều được lượng hóa, cụ thể với những chỉ tiêu toàn diện nhằm tăng cường, mở rộng giám sát, kiểm tra

có trọng tâm, trọng điểm. Số cuộc kiểm tra, giám sát và số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát trong năm qua đều tăng so với năm 2021. Việc lựa chọn nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm đúng quy trình; xử lý kịp thời, nghiêm túc các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Trong năm 2022, đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 2 tổ chức đảng, 314 đảng viên vi phạm. Qua đó góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cho thấy quyết tâm cao của tỉnh trong việc đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã bắt tay ngay vào triển khai các công việc; đặc biệt đã tiến hành rà soát đưa 1 vụ án, 5 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tư tưởng được các cấp ủy tăng cường, đổi mới với nhiều hình thức sinh động, hiệu quả. Các hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định quan trọng của trung ương và của tỉnh được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quán triệt, học tập nghị quyết, rút ngắn thời gian đưa nghị quyết đến với cơ sở, tạo tiền đề để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở, từ đó giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 15 về đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; Đề án số 05 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của hệ thống dân vận các cấp trong tham mưu, đề xuất và triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận bảo đảm đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của địa phương. Đây chính là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh trong những năm tiếp theo.



Đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiền Hải

Để nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng và đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo; qua đó góp phần tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Ngoài ra, cấp ủy các cấp còn tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; trong đó, đặc biệt chú trọng triển khai hiệu quả việc xây dựng 13 mô hình chi bộ kiểu mẫu ở các loại hình chi bộ và việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt đảng. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong Đảng bộ huyện sử dụng phần mềm đạt khoảng 83%. Các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình được cấp ủy và UBKT hai cấp chú trọng, triển khai thực hiện cơ bản đạt và vượt kế hoạch; việc xử lý tổ chức, cá nhân sai phạm bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, qua đó góp phần thắt chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng.



Đồng chí Bùi Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Duyên (Thái Thụy)

Cán bộ, đảng viên ở cơ sở đồng tình và đánh giá rất cao sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng của cấp ủy tỉnh thời gian qua, góp phần xây vững hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai thực hiện qua đó tạo luồng sinh khí mới, giúp sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp, chất lượng được nâng cao hơn. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của cấp ủy các cấp, Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt hàng tháng; phát huy tốt các tính năng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong công tác đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, giúp cấp ủy, chi ủy các chi bộ cũng như đối tượng được kiểm tra, giám sát phát huy những ưu điểm đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để tồn tại, hạn chế kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, VÌ DÂN

■ THU HIỂN

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, vì dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi dấu ấn tại nghị trường, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như thành tựu chung của Quốc hội khóa XV.

chống dịch Covid-19, tình hình, tiến độ triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình... Tất cả thông tin liên quan đều được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp chuyển tới Quốc hội.

Ghi dấu ấn tại nghị trường

Trong năm 2022 diễn ra 3 kỳ họp Quốc hội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn chủ động tham dự đầy đủ và tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các kỳ họp với 129 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, thảo luận tổ và chất vấn. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh cho biết: Các đại biểu luôn trăn trở, cân nhắc, lựa chọn, thảo luận từng vấn đề trước khi phát biểu. Vì thế, nội dung các ý kiến của Đoàn luôn mang đậm tính thực tiễn, là vấn đề quốc kế dân sinh được đại biểu ghi nhận, tổng hợp từ thực tiễn địa phương, từ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Đặc biệt, các đại biểu không chỉ chuyển tải bằng việc lồng ghép vào các bài phát biểu thảo luận tổ, tại hội trường mà còn qua kênh truyền thông, bằng văn bản... Đó là tâm huyết, là nỗ lực, là sự đổi mới của Đoàn nhằm truyền tải nhiều nhất tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội, được Quốc hội đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Tổng thư ký Quốc hội đánh giá: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã để lại nhiều dấu ấn tại nghị trường Quốc hội, nhất là đổi mới trong công tác tham gia ý kiến đối với các dự thảo luật. Các đại biểu đều có trình độ chuyên môn sâu, tổng hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri để tham gia ý kiến cả ở phiên thảo luận tổ và hội trường với từng dự thảo luật. Vì vậy, các ý kiến được các cơ quan đánh giá cao, nhiều ý kiến đã được tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi của các quy định khi luật được thông qua, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Không chỉ hoạt động tích cực, hiệu quả tại nghị trường, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh còn tham gia hoạt động giám sát, hội thảo, tập huấn của Quốc hội và hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị với các nước. Tranh thủ tham vấn, kiến nghị trực tiếp những vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương. Nhằm chung tay cùng tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, "Đền ơn đáp nghĩa", Đoàn tổ chức thăm hỏi, trao hàng nghìn suất quà, trao tủ sách cho đối tượng chính sách, người nghèo, trường học nhân dịp lễ, tết; phối hợp tổ chức khám bệnh cho người cao tuổi, đối tượng chính sách nhân dịp 27/7; huy động xã hội hóa 3 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa trao cho hộ nghèo, người có công...

Với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của nhân dân và đất nước, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo tinh thần chung của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri, đóng góp tích cực trên chặng đường phát triển của tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Đổi mới từ công tác chuẩn bị

Từng dự một số hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, ông Nguyễn Văn Cao, xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) cho biết: Tôi thấy hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ngày càng được đổi mới, linh hoạt, đa dạng hình thức, phù hợp thực tiễn. Không chỉ giải đáp ý kiến của cử tri ngay tại hội nghị, các đại biểu còn bằng nhiều hình thức chuyển tải tới Quốc hội. Đặc biệt, sau kỳ họp thứ hai, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn bằng việc ghi hình phát trên Báo Thái Bình điện tử, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh bảo đảm đầy đủ thông tin cử tri cần. Cùng với đó, Đoàn đã bố trí đại biểu Quốc hội luân chuyển TXCT ở tất cả các khu vực bầu cử để nghe được nhiều ý kiến cử tri, ở nhiều lĩnh vực hơn. Vì thế, năm 2022, các cuộc TXCT đã thu hút trên 7.400 lượt cử tri tham dự, có trên 120 lượt ý kiến phát biểu. Thông qua đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thu thập nhiều thông tin liên quan để chuẩn bị ý kiến có trọng tâm, trọng điểm phát biểu tại các kỳ họp.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng đến nay kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh chóng. Kết quả đó đến từ sự lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong đó Quốc hội có những đóng góp quan trọng với những quyết định chưa có trong tiền lệ. Đó là quyết định chuyển hợp trực tiếp sang trực tuyến, vừa họp trực tiếp vừa họp trực tuyến để bảo đảm công tác phòng, chống dịch song vẫn hoàn thành tốt chương trình các kỳ họp; lần đầu tiên Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường xem xét, thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ để phục hồi nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Việc điều hành, tổ chức phiên họp cũng được đổi mới. Dù họp trực tiếp hay trực tuyến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, từng đại biểu đã nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung bảo đảm chất lượng

nhằm truyền tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến nghị trường. Bám sát dự kiến chương trình kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ động tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật bằng văn bản, đối với dự thảo luật quan trọng, khi còn nhiều ý kiến trái chiều thì tổ chức hội thảo. Ngoài ra, Đoàn cũng tổ chức giám sát chuyên đề, khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng,



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Thái Bình.



Đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thái Bình tìm hiểu, học tập nghị quyết qua phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Quyết liệt, đồng bộ trong triển khai thực hiện

Năm 2022, toàn tỉnh có 148 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Nội dung, tiêu chí xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu được cấp ủy cơ sở, chi bộ lựa chọn sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn, có tính khả thi để phát huy ưu điểm, thế mạnh của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở từng đơn vị; đồng thời nội dung dễ thực hiện, dễ nhận diện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các chi bộ sau khi được lựa chọn đã chủ động xây dựng, ban hành nghị quyết thực hiện; xây dựng cụ thể các bước công việc, lộ trình thực hiện, phân công chi ủy viên, đảng viên thực hiện từng công việc. Để việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu đạt hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, đồng thuận cùng với tổ chức đảng xây dựng chi bộ kiểu mẫu; nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, chi ủy, bí thư chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy các cấp thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu; phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Nhờ triển khai bài bản, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, khung tiêu chí rõ ràng nên chủ trương xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của đảng viên. Tuy mới triển khai chưa lâu song qua khảo sát, kiểm tra, đánh giá, việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn 18 chi bộ thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Vừa qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc xây dựng mô hình ở các chi bộ, trong đó tập trung vào 5 nội dung: chất lượng sinh hoạt chi bộ; ngày sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; việc điểm danh qua phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và phải có sản phẩm cụ thể, trong đó tiêu chí về sản phẩm được coi tiêu chí cứng. Qua kiểm tra, đánh giá thực tế, nhìn chung các chi bộ đều tổ chức triển khai thực hiện rất tốt các nội dung trong khung tiêu chí; chất lượng sinh hoạt

Nhân lên SỨC MẠNH từ xây dựng CHI BỘ KIỂU MẪU

■ ANH ĐÀO

Việc triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh thời gian qua đã tạo hiệu ứng tích cực, tạo luồng sinh khí mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo tiền đề thuận lợi triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

cũng như vai trò lãnh đạo của chi bộ được nâng lên rõ rệt; các nội dung đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả và có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Nhiều chuyển biến tích cực

Chi bộ thôn A Sào, xã An Thái (Quỳnh Phụ) là 1 trong 18 chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong năm 2022. Ông Trần Văn Thọ, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Chi bộ luôn coi đây là mục tiêu, động lực để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đặc biệt là trong việc tiếp tục duy trì và xây dựng thôn văn hóa. Trong mỗi cuộc họp chi bộ hàng tháng, vấn đề xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa là một vấn đề trọng tâm được Chi bộ đưa ra bàn bạc, trao đổi, phát huy dân chủ. Quá trình thực hiện, Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách từng khu, cụm dân cư để theo dõi, nắm bắt tình hình cũng như giúp đỡ các gia đình xây dựng nếp sống văn hóa, đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, từ đó tạo sự đồng thuận hưởng ứng trong nhân dân. Nhờ vậy, thời gian qua nhân dân trong thôn vẫn giữ gìn được thuần phong mỹ tục, văn hóa trong gia đình, lối xóm, chăm lo phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu trưởng thành, không vi phạm tệ nạn xã hội, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Năm 2022, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của thôn đạt trên 90%, thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, bảo đảm mục tiêu đã đề ra.

Tại Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thái Bình, việc triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu được Đảng ủy Bệnh viện tập trung chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Theo đồng chí Lương Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện: Chi bộ 3, Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thái Bình được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong năm 2022. Để triển khai hiệu quả mô hình chi bộ “5 tốt”, Đảng ủy Bệnh viện đã cụ thể hóa 5 tiêu chí thành bộ chỉ số gồm 17 chỉ số phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện và được chấm theo thang điểm 100; đồng thời tổ chức tập huấn và đánh giá mức độ triển khai thực hiện hàng tháng đối với tất cả các chi bộ. Bà Trần Thị Nhân, Phó Bí thư Chi bộ 3 cho biết: Nhờ có khung tiêu chí, các chỉ số nội dung thành phần rõ ràng nên tất cả cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều nắm chắc các nội dung để triển khai thực hiện. Thời gian qua, Chi bộ duy

trì nền nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đồng thời tích cực ứng dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt, cùng với triển khai thực hiện nhiệm vụ chung, Chi bộ cũng tập trung thảo luận những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, nhân viên trong các khoa, phòng Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm, từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Qua đó giúp các khoa, phòng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, công tác khám chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng cao. Nếu như giai đoạn bắt đầu triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu, chấm điểm theo bộ chỉ số của Bệnh viện Chi bộ 3 mới chỉ đạt 76/100 điểm thì đến nay qua quá trình phấn đấu chúng tôi đã đạt trên 90 điểm.

Tại Chi bộ nhà máy Tân Đệ 1, Đảng bộ Công ty Tân Đệ, nội dung xây dựng chi bộ kiểu mẫu được cụ thể hóa thành các mục tiêu cụ thể để dễ nắm bắt, dễ tổ chức triển khai thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá. Đồng chí Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty kiêm Bí thư Chi bộ chia sẻ: Để đạt được mục tiêu đề ra, đối với mỗi nhiệm vụ Chi bộ đều phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí chi ủy viên và đảng viên; hàng tháng đều đánh giá tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trên cơ sở đó có phương hướng và biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đến nay tất cả các mục tiêu Chi bộ xây dựng ban đầu đều vượt kế hoạch đề ra như việc duy trì nền nếp thời gian sinh hoạt theo quy định; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt; ứng dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ. Các đảng viên đều tích cực học tập các nghị quyết trên phần mềm và có số điểm tích lũy cao, trong đó cao nhất hiện nay là gần 2.000 điểm. Trong công tác phát triển đảng viên mới, Chi bộ cũng vượt chỉ tiêu đề ra, đạt được 166%; việc cử quần chúng ưu tú tham gia học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo nguồn kết nạp đảng viên đạt 140%.

Mặc dù thời gian triển khai chưa lâu song với sự vào cuộc triển khai quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ; từng bước góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.



Chi bộ Nhà máy Tân Đệ 1, Đảng bộ Công ty Tân Đệ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.

Chuyển đổi số sẽ đưa Thái Bình BẮT KỊP, ĐI CÙNG, VƯỢT LÊN

■ NGUYỄN CƯỜNG (thực hiện)

Ngày 19/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với quyết tâm tạo đột phá phát triển, đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đưa Thái Bình bắt kịp, đi cùng, vượt lên phát triển kinh tế - xã hội. Để hiểu hơn về sự lãnh đạo của tỉnh, nỗ lực của các cấp, các ngành qua 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí đánh giá như thế nào về quá trình chuyển đổi số (CDS) của tỉnh ta trong thời gian qua?

Đồng chí Đỗ Như Lâm: Những năm gần đây, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết để thực hiện công cuộc CDS, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhận thức số trong tỉnh có những chuyển biến đáng kể, hạ tầng số hiện nay được phổ biến rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, các mạng viễn thông 4G, các trang thiết bị của doanh nghiệp (DN), người dân đã đáp ứng yêu cầu của CDS. Tuy nhiên, CDS hiện nay cần xác định 3 trụ cột chính gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Về chính quyền số, trong những năm qua tỉnh ta đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; việc nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cũng như trả kết quả trực tuyến đạt một số kết quả bước đầu. Đến thời điểm này, trong khối DN việc giao dịch nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường số thực hiện thường xuyên. Với các cơ quan nhà nước, việc ban hành văn bản điện tử cũng như ký số ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan nhà nước đã đưa vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành để ứng dụng trong quản lý, điều hành của mình: cơ sở dữ liệu về đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính, y tế, giáo dục...

Đối với hoạt động kinh tế số, hiện các DN đang đẩy mạnh đưa hoạt động công nghệ số vào đơn vị; rất nhiều DN đã tự động hóa trong sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử. Các sản phẩm bước đầu được giao dịch trên sàn thương mại điện tử, internet, các ứng dụng liên quan đến quản lý của DN như quản lý kế toán, nhân sự, bán hàng được các DN ứng dụng rộng rãi.

Những kết quả nổi bật của chuyển đổi số năm 2022:

* VỀ CHÍNH QUYỀN SỐ:

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt trên 50%; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt trên 30%.
- Phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" đã triển khai tới 100% chi bộ trong tỉnh.

* KINH TẾ SỐ:

- Triển khai 100% hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp.
- Doanh thu từ thương mại điện tử ước đạt khoảng 200 tỷ đồng.
- Doanh thu từ hoạt động của các doanh nghiệp hạ tầng số ước đạt 1.500 tỷ đồng.
- Tỷ trọng kinh tế số ước đạt khoảng 5%.

* VỀ XÃ HỘI SỐ:

- Thành lập trên 1.500 tổ công nghệ số cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trong tỉnh.
- 98,1% hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip; trên 211.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử.

Về xã hội số, cho đến thời điểm này việc truy cập internet cũng rất phổ biến, tất cả các địa phương trong tỉnh sóng di động 4G đã được phủ kín; việc mua bán hàng của người dân thông qua hình thức trực tuyến cũng rất phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Bên cạnh đó, thanh toán không dùng tiền mặt bằng cách sử dụng ngân hàng số hiện nay cũng tương đối phát triển trên địa bàn tỉnh nhà.

Phóng viên: Một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện CDS thành công là phải có nguồn nhân lực và hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Xin đồng chí cho biết, vấn đề nhân lực và hệ thống hạ tầng phục vụ cho CDS tại tỉnh ta hiện nay như thế nào?

Đồng chí Đỗ Như Lâm: Vấn đề liên quan đến nhân lực và hạ tầng phục vụ CDS của tỉnh ta có thể đánh giá qua 3 trụ cột: trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đối với cơ quan nhà nước, hiện đang vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh Thái Bình, trên cơ sở đó Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu để tỉnh cho phép xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm an toàn thông tin mạng của tỉnh. Các trung tâm chủ yếu phục vụ các dữ liệu liên quan đến các hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và DN. Các cơ quan nhà nước cũng đã trang bị hệ thống máy tính cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động làm việc, hệ thống mạng dữ liệu cục bộ và kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh kết nối với trung ương và các tỉnh bạn. Các cơ quan đều cử cán bộ phụ trách công nghệ thông tin để bảo đảm mọi hoạt động ổn định.

Đối với các DN, gần như 100% DN kết nối mạng internet, trang bị máy tính, thiết bị chuyên dùng để phục vụ quá trình điều hành sản xuất cũng như quản lý của các

DN trong CDS. Cán bộ, công nhân viên các DN đều được đào tạo, tập huấn để vận hành hệ thống này một cách thông suốt khi thực hiện quá trình sản xuất, kinh doanh.

Đối với dân cư, hiện nay mạng internet phổ biến, 60 - 70% gia đình sắm máy vi tính để phục vụ nhu cầu của bản thân. Việc sử dụng điện thoại thông minh, đến nay có khoảng 75% dân số toàn tỉnh có điện thoại thông minh kết nối 3G, 4G. Người dân được tuyên truyền rộng rãi về tính năng, tiện ích của những ứng dụng số hiện nay. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho tỉnh và các huyện chỉ đạo các xã thành lập được trên 1.500 tổ công nghệ số cộng đồng, các tổ công nghệ số cộng đồng chính là hạt nhân, những người có nhiệt huyết ở các xã, các thôn sẽ lan tỏa việc sử dụng các ứng dụng số trong cộng đồng. Đây chính là sự chuẩn bị về nhân lực cũng như chuẩn bị về trang thiết bị để chúng ta có thể thực hiện thành công công cuộc CDS.

Phóng viên: Thưa đồng chí, qua thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU thời gian qua, đồng chí có thể cho biết những khó khăn, hạn chế cần khắc phục?

Đồng chí Đỗ Như Lâm: Theo tôi, hạn chế lớn nhất hiện nay là về nhận thức và cần phải thay đổi nhận thức. Chúng ta phải hiểu CDS là việc làm của mọi người, toàn xã hội, từng DN và của người dân, chứ không phải CDS chỉ là việc làm của những người làm công nghệ cũng như những người phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan. Vì vậy, khi người dân, DN tham gia CDS cần tích cực ứng dụng CDS vào các hoạt động.

Khó khăn lớn nhất là thay đổi thói quen, cách làm. Thay vì duy trì những thói quen, cách làm truyền thống, chúng ta cần mạnh dạn sử dụng cách làm trên các ứng dụng công nghệ số. Cụ thể, đối với cơ quan nhà nước, chúng ta phải sử dụng trên các dữ liệu và thường xuyên được cập nhật chứ không phải chờ cơ quan cấp dưới báo cáo cơ quan cấp trên. Đối với các DN cũng cần phải mạnh dạn ứng dụng các công nghệ hiện đại để thay thế cho lao động thủ công. Đối với người dân cũng tích cực sử dụng các tiện ích mà trong thời gian qua đã chứng minh hiệu quả như tiện ích về học tập, tiện ích về giao lưu giữa mọi người, về thủ tục hành chính...

Phóng viên: Thời gian tới, ngành thông tin và truyền thông có giải pháp cụ thể nào để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trên, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Như Lâm: Đối với ngành thông tin và truyền thông, chúng tôi sẽ tích cực tham mưu với tỉnh để ban hành các quy định trong việc triển khai các ứng dụng số trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ tổ chức tuyên truyền thông qua nhiều hình thức để người dân và DN có nhận thức sâu hơn về CDS. Tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng để từ đó có thể lan tỏa đến mọi người dân, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân trong việc sử dụng các nền tảng, các kỹ năng số cũng như tích cực hỗ trợ các DN tìm kiếm các giải pháp để có thể đưa vào sử dụng phù hợp với DN của mình trong quá trình CDS; có kế hoạch để kêu gọi những DN mạnh, DN có những giải pháp lớn về CDS để hỗ trợ người dân và các DN trong CDS.



Việc dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp mang lại hiệu quả tích cực.

NGÀNH NGÂN HÀNG THÁI BÌNH

Phát huy vai trò huyết mạch, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương

■ PHAN THỊ TUYẾT TRINH

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình

Năm 2022 là một năm hoạt động đầy khó khăn, thử thách đối với hệ thống ngân hàng cả nước trong đó có ngân hàng Thái Bình nói riêng bởi những tác động phức tạp của kinh tế thế giới đến nước ta. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 trong suốt hơn 2 năm qua đã tạo ra những khó khăn, thách thức lớn đến nền kinh tế nói chung và lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng nói riêng.



Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng Thái Bình đã chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và của tỉnh, tham gia thực hiện tốt đồng thời 2 nhiệm vụ: vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa cung cấp vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng để hỗ trợ phục hồi và phát triển nền kinh tế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh, ngoài NHNN Chi nhánh tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng còn có 27 chi nhánh ngân hàng và 85 quỹ tín dụng nhân dân và 1 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô. Các tổ chức tín dụng (TCTD) đã thành lập 8 chi nhánh cấp huyện, thành phố, 90 phòng giao dịch, 44 quỹ tín dụng nhân dân mở rộng địa bàn sang 62 xã liên kề và 260 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội trải rộng khắp các xã, phường, thị trấn.

Năm 2022, dự báo nhu cầu vay vốn tăng cao, nên ngay từ đầu năm, ngành ngân hàng đã tích cực triển khai các giải pháp với nhiều sản phẩm tiền gửi đa dạng nhằm huy động tối đa lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức kinh tế. Đến hết tháng 12/2022, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 105.550 tỷ đồng, tăng 12% so với 31/12/2021; trong đó tiền gửi dân cư chiếm 91,1% và tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm 8,9%.

Ngành ngân hàng Thái Bình đã tích cực triển khai các giải pháp khơi thông dòng vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế; tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2022 đạt trên 87.600 tỷ đồng, tăng 16,5% so với 31/12/2021. Các TCTD trên địa bàn tập trung vốn cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cho vay các chương trình, chính sách tín dụng, hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và của tỉnh; cụ thể: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 32.650 tỷ đồng, với gần 109.000 khách hàng còn dư nợ, tăng 15% so với 31/12/2021, chiếm 37,3% tổng dư nợ cho vay; cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên đạt 1.410 tỷ đồng, chiếm 1,6% tổng dư nợ cho vay; cho vay hỗ trợ mua máy móc phục vụ sản

xuất, giảm tổn thất trong nông nghiệp đạt 6 tỷ đồng; cho vay 24 dự án nước sạch nông thôn của tỉnh, số tiền đã giải ngân 389 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 140 tỷ đồng; cho vay phát triển thủy sản, số tiền đã giải ngân đạt trên 110 tỷ đồng, dư nợ cho vay gần 94 tỷ đồng; cho vay tín dụng chính sách đạt trên 3.750 tỷ đồng, chiếm 4,3% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn... Bên cạnh đó, các NHTM vẫn tiếp tục rà soát danh mục khách hàng đáp ứng điều kiện hỗ trợ lãi suất để đẩy mạnh công tác hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục hỗ trợ lãi suất trên cơ sở đề nghị của khách hàng. Đến nay, đã có 10 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ chế biến, chế tạo được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 và Thông tư số 03, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt 270 tỷ đồng, dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất trên 118 tỷ đồng, số tiền được hỗ trợ lãi suất 918 triệu đồng.

Năm 2022, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã có những bước phát triển mạnh nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng. Các TCTD trên địa bàn tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ, các ngân hàng đã đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại, tiện lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng. Với các giải pháp nêu trên, doanh số thanh toán qua ngân hàng năm 2022 đạt trên 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2021; trong đó, thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 77,5% tổng doanh số thanh toán.

Hoạt động ngoại hối năm 2022 phát triển mạnh. Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 2,4 tỷ USD, thanh toán xuất nhập khẩu qua ngân hàng đạt 2,1 tỷ USD, chi trả kiều hối đạt 94 triệu USD; NHNN Chi nhánh tỉnh xác nhận đăng ký 10 khoản vay nước ngoài, giá trị vay vốn 21,66 triệu USD, chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ nước ngoài cho 06 QTDND.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng được tăng cường, góp phần phòng tránh rủi ro, bảo đảm an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Năm 2023 được dự báo là một năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới dự báo phức tạp, khó lường hơn; đồng thời, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngành ngân hàng Thái Bình đã xây dựng kế hoạch hoạt động chung của ngành, trong đó đề ra mục tiêu, giải pháp phấn đấu thực hiện của ngành trong năm 2023 là nguồn vốn huy động tăng tối thiểu 12% so với 31/12/2022; dư nợ cho vay tăng tối thiểu 14% so với 31/12/2022 và căn cứ vào diễn biến, tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp; doanh số thanh toán tăng tối thiểu 15% so với năm 2022...

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động của ngành đã xây dựng, NHNN Chi nhánh tỉnh tiếp tục bám sát định hướng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng tới các TCTD trên địa bàn; thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai chính sách, nhất là tín dụng phục vụ phục hồi nền kinh tế và phát triển nông nghiệp, nông thôn; các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng của người dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chủ động phòng, chống, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật...

Các TCTD bám sát các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ, NHNN Việt Nam, Hội sở chính; đẩy mạnh huy động vốn, thực hiện tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng an toàn, hiệu quả, kiểm soát và xử lý nợ xấu phù hợp với mục tiêu, định hướng chung của ngành; chủ động rà soát, hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hỗ trợ lãi suất theo quy định; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, thanh toán không dùng tiền mặt; bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; nâng cao năng lực quản trị, điều hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ thanh toán, trả lương qua tài khoản...; tăng cường quản lý, đào tạo cán bộ, nhân viên; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong, lễ lối làm việc, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 của từng đơn vị, cũng như của toàn ngành ngân hàng.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THÁI BÌNH ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN NGÀY 31/12/2022:

- Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 105.550 tỷ đồng, tăng 12%;
- Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 87.600 tỷ đồng, tăng 16,5%;
- Tổng nguồn vốn huy động tiền gửi từ thành viên và dân cư của các quỹ tín dụng nhân dân đạt 11.800 tỷ đồng, tăng 6%; dư nợ cho vay đạt 10.322 tỷ đồng, tăng 19,4%;
- Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 2,4 tỷ USD, tăng 18,9%;
- Doanh số thanh toán qua ngân hàng năm 2022 đạt 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 24%;
- Giá trị kiều hối chuyển về tỉnh qua hệ thống ngân hàng đạt 94 triệu USD, tăng 10,6%;
- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã lắp đặt 196 máy ATM, 980 thiết bị chấp nhận thẻ POS, mở trên 1,4 triệu tài khoản, phát hành gần 1,8 triệu thẻ thanh toán các loại;
- Thực hiện trả lương qua tài khoản cho 1.909 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp (trong đó 1.421 cơ quan hành chính sự nghiệp) với trên 178.000 lao động nhận lương qua tài khoản.

(Thời điểm so sánh với 31/12/2021)

Quỳnh Phụ - cực tăng trưởng kinh tế mới của tỉnh

■ NGUYỄN CƯỜNG

Quỳnh Phụ không có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế so với các huyện, thành phố trong tỉnh. Tuy nhiên, bằng chính nội lực cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, những năm gần đây kinh tế của huyện có sự vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng kinh tế mới của tỉnh.



Lấy dân làm gốc

Cách đây khoảng 5 năm, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn của huyện Quỳnh Phụ còn nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, khi Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ ban hành Thông báo kết luận số 220 ngày 13/7/2021 về việc vận động nhân dân tự nguyện thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho Nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rất cao của các tầng lớp nhân dân, nhờ đó diện mạo các tuyến đường trong huyện thực sự đổi khác. Gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ, thôn Hạ, xã An Thái là một trong số hàng chục hộ dân của xã có nhà sát mặt đường ủng hộ chủ trương hiến đất. Bà Mỹ cho biết, trước đây đường làng trong xã chỉ rộng 3 - 4m, không có hành lang, xe cộ đi lại tránh nhau rất khó, giờ mở rộng lên 9m, việc đi lại, kinh doanh rất thuận tiện. Riêng gia đình bà hiến gần 50m² đất, tính giá hiện tại gần 1 tỷ đồng nhưng bà và con cái trong gia đình cảm thấy rất vui vì chủ trương đúng, hợp lòng dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ hết sức khó khăn vì liên quan đến quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, ở Quỳnh Phụ chúng tôi xác định mọi việc làm phải mang lại lợi ích cho nhân dân, phải lấy dân làm gốc nên khi chủ trương góp quyền sử dụng đất không đòi lại được ban hành, nhờ công tác tuyên truyền, vận động kịp thời, người dân hiểu đây là chủ trương đúng nên đồng thuận rất cao, thời gian giải phóng mặt bằng nhanh, thậm chí nhiều hộ gia đình hiến cả tài sản trên đất. Có thể nói, hiến đất ở Quỳnh Phụ giờ đã trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân. Đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện Thông báo kết luận số 220, toàn huyện đã có 19 tuyến đường ở 30 xã, thị trấn với 3.909 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến trên 337.555m² đất ở và đất nông nghiệp không đòi lại. Tổng giá trị đất hiến trên 452,4 tỷ đồng.

Nhân dân đồng thuận trong hiến đất làm đường giao thông giúp việc mở rộng các cụm công nghiệp cũng rất thuận lợi. Giao thông thuận tiện, nhiều nhà đầu tư đã chủ động tìm đến mở dự án, cho thuê mặt bằng, kêu gọi công ty, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đến nay, ngoài 2 khu công nghiệp (Cầu Ngành và Thaco - Thái Bình), Quỳnh Phụ có 5 cụm công nghiệp (Quý Ninh, Quỳnh Giao, Quỳnh Côi, Đập Neo, Đông Hải) thu hút 55 dự án đầu tư, qua đó thúc đẩy giá trị sản xuất khu công nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Vươn mình bứt phá

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất của huyện Quỳnh Phụ ước đạt 23.227,4 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2021, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 3.695,3 tỷ đồng, tăng 2,9%; công nghiệp, xây dựng ước đạt 16.461 tỷ đồng, tăng 15,1%; thương mại, dịch vụ ước đạt 3.071,1 tỷ đồng, tăng 8,9%. Giá trị sản xuất khu công nghiệp ước đạt 4.215,8 tỷ đồng, đạt 84,7% kế hoạch. Tổng thu ngân sách lũy kế ước thực hiện trên 2.435 tỷ đồng, đạt 122,2% dự toán HĐND huyện giao, tăng 54,3% so với năm 2021, là năm đầu tiên có số thu vượt trên 2.400 tỷ đồng. Theo đồng chí Nguyễn Tiến Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, để có kết quả trên, ngay khi ban hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quỳnh Phụ đã xây dựng lộ trình, bước đi chi tiết, cụ thể với từng giai đoạn, từ đó có những giải pháp phù hợp.

Trong nông nghiệp, Quỳnh Phụ đang thực hiện việc quy hoạch vùng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn như mô hình cánh đồng không bờ ngăn đang triển khai tại một số xã với diện tích tối thiểu 50ha: An Tràng, Quỳnh Thọ, Quỳnh Trang, Quỳnh Ngọc; mô hình nâng cao giá trị sản xuất tại xã An Mỹ; thực hiện cơ giới hóa liên kết chuỗi từ khâu làm đất, cấy, gặt, sấy tiến tới bao tiêu sản phẩm; tổ chức quy hoạch vùng chuyên canh màu mang lại giá trị kinh tế cao như vùng chuyên canh rau màu của Quỳnh Hải cho giá trị kinh tế từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha/năm. Trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Quỳnh Minh, Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Thọ, An Khê); đặc biệt chương trình xây dựng hệ thống đèn điện "thấp sáng đường quê", ngoài kinh phí tỉnh hỗ trợ, huyện trích kinh phí từ ngân sách huyện để hỗ trợ 7,2 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1km. Nhờ đó, đến nay

Quỳnh Phụ là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về số ki-lô-mét lắp đặt đèn điện với trên 40km, đạt 52,1% kế hoạch. Song song với phát triển kinh tế, Quỳnh Phụ cũng xác định phát triển hạ tầng giao thông là khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung cao các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường huyện. Đến nay, tỷ lệ đường huyện đạt quy hoạch cấp IV đồng bằng đạt 78,5%, nhờ đó nhiều dự án hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra: dự án đường ĐH.72 (xã An Mỹ đi xã An Khê), ĐH.73 (cầu Láp đi đến Đông Bằng), ĐH.77 (cầu Dầu đi cầu Bến Hiệp), ĐH.78 (đê Hữu Luộc đi xã Quỳnh Ngọc)... Cùng với đó, Quỳnh Phụ đang tích cực đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa từ thị trấn ra các vùng phụ cận để thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển...

Những kết quả Quỳnh Phụ đạt được là sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, ngành, địa phương trong huyện, được tỉnh ghi nhận và đánh giá rất cao. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra vào tháng 11/2022, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định: Những kết quả đạt được trong thời gian qua của huyện Quỳnh Phụ thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Quá trình thực hiện, Quỳnh Phụ đã xây dựng lộ trình, bước đi cụ thể trong từng công việc với những chủ trương đúng, hợp lòng dân, được nhân dân đồng thuận, từ đó quyết tâm thực hiện bằng được các chỉ tiêu đề ra. Chính quyết tâm đó đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện, đưa Quỳnh Phụ vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh.

Phát huy những thành tựu đạt được, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở ở Quỳnh Phụ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Cụm công nghiệp An Ninh (Quỳnh Phụ) đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư.



Vấn vương

HƯƠNG MÙI GIÀ

■ ĐÀO MẠNH LONG
Hải Phòng

Phiên chợ tết tấp nập người qua, kẻ lại. Ai cũng tay xách nách mang đủ thứ, nào thịt, nào chuối, nào hoa nhưng không thể thiếu một bó mùi già. Thân mùi mảnh khảnh, trổ hoa trắng muốt li ti, chùm quả nhỏ xíu rung rinh theo gió, được buộc lại thành từng bó bằng

sợi lạt mềm, khiêm nhường giữa dòng người tấp nập, chẳng cần mời gọi vì mùi hương đã nói hộ sự có mặt của chúng. Thô mộc như người dân quê quanh năm chân lấm tay bùn mà mùi già ngan ngát thơm cả một góc chợ tết, vấn vít theo từng bước chân người.

Hồi bé, chiều 30 tết, tôi được mẹ giao nhiệm vụ rửa sạch bó mùi già, mãi mê hít hà hương thơm thanh khiết như tơ trời ấy mà quên cả hoàng hôn đang ngả đầu trên vai áo. Những ngón tay nhỏ xíu của tôi cũng ướp hương ngan ngát. Bỏ nguyên bó mùi vào nồi nước lớn bắc lên bếp cạnh nồi bánh chưng đang réo ùng ục. Hương thơm ấm áp của mùi già, ngọt ngào của bánh chưng quyên quện đánh thức cả mùa xuân chộn rộn trong lòng.

Tối ba mươi, khi bánh chưng đã ép, mâm ngũ quả tròn đầy, hương trầm thành thoi thả khói trắng bảng lảng, mẹ giục già cả nhà đi tắm với nước lá mùi. Mẹ bảo, tắm nước lá mùi thơm để thanh tẩy hết xui xẻo, muộn phiền, lo lắng của năm cũ, cả tâm hồn như thanh sạch vô ngần đón một năm mới với những dự cảm tốt lành... Chẳng biết tục tắm nước lá mùi vào ngày tất niên có tục bao giờ nhưng hương mùi vẫn cứ cản mắt phá thơm bao nhiêu cuộc đời như thế.

Sau “nghỉ thức tẩy trần” ấy, đám trẻ chúng tôi, đứa nào đứa nào nẩy tinh thơm, sạch sẽ, xúng xính áo quần, háo hức đi ra đi vào ngóng đợi giao thừa. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên mũi hít hà hương mùi già áp ôm da thịt. Suốt ba ngày tết, hương mùi già cứ vấn vít, khiến lòng mình trong veo. Mùi hương ấm nồng ấy như cây cầu nối giữa năm cũ và năm mới, giữa cuộc sống nghèo khó với ước mong đủ đầy, giữa hồi ức tuổi thơ với những tâm hồn xa xứ.

Bao nhiêu năm vẫn vậy, cứ thấy mùi già là thấy tết. Sau này, vợ chồng tôi vẫn giữ nếp cũ của mẹ, nấu nước lá mùi già cho cả nhà tắm chiều 30 tết. Tôi muốn các con được tận hưởng trọn vẹn hương của tết, mùi của quê hương, cội nguồn mà đôi khi nhịp sống đô thị vội vã khiến chúng phai nhạt đi ít nhiều.

Hương mùi già lan tỏa rót đầy vào từng góc gác căn chung cư nhỏ. Mùi hương thanh khiết ấy vẽ lên dáng hình tảo tần của mẹ bên bếp lửa chuẩn bị bữa cơm tất niên mà thương nhớ cồn cào.

Có những mùi hương kỳ diệu đến thế, bình dị mà nằm sâu trong tiềm thức mỗi người, để rồi chỉ cần chạm khẽ là thốn thức gọi về cả bầu trời kỷ ức còn tươi màu như chỉ mới hôm qua.



NẮNG

■ PHƯƠNG HỒNG
Học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình

Nắng là món quà của bầu trời. Và những thứ gì thuộc về bầu trời đều dễ dàng khiến tôi mỉm cười triu mến!

Trường tôi sở hữu vị trí đặc địa, chỉ cần đứng ở trường, cạnh tường bao thôi là đã có thể ngắm trọn mặt trời cùng khoảng xanh mở ra vô tận. Bởi vậy, mỗi buổi sáng tôi tới trường còn là dịp để màu bình minh thỏa thích lấp lánh nơi đáy mắt.

Nhưng lần này có chút lạ. Lạ vì trên đường đi học tôi chẳng thấy tí nắng nào. Tôi cũng đã ngó thử lên các ngọn cây, xem có giọt nắng nào đọng ở đó không, sao mãi chưa chịu rớt xuống. Tôi tự hỏi: Nắng và sắc xanh biến đâu mất, mà lại bỏ mặc nền trời bàng bạc âm đạm thế kia.

Hóa ra, chính là sương đã ngăn nắng về với nhân gian. Mặt trời tròn như một viên châu ngọc, vốn dĩ mang ánh đỏ cam của lửa, vì bị sương giăng mà ngả màu mơ hồ. Tôi tiếc lắm. Mặt trời to đẹp vậy cơ mà, lẽ ra có thể say mê chiêm ngưỡng.

Rồi sang tiết học thứ hai, tôi ngạc nhiên khi thấy ánh sáng phớt hồng tinh nghịch cài qua song cửa. Sương tan từ bao giờ, còn lại độc nhất mặt trời rực rỡ nơi lồng lộng khoảng không.

Mặt trời vẫn tròn như một viên châu ngọc, khoảng không lại bao la sắc xanh và nắng tiếp tục mon man vạn vật dịu dàng. Tôi bất chợt có suy nghĩ: Hay thật, sống như mặt trời, ý nghĩa của nó là tỏa sáng, thế thì mình cứ chân thật tỏa sáng thôi, bất chấp sương có che lấp. Rồi một lúc nào đó sương bắt buộc phải tan, ánh sáng của mình sẽ lung linh trở lại, chói chang, kiêu hãnh!

Nắng là món quà của bầu trời. Nắng còn là cách vũ trụ trao tặng sự ấm áp.

Và nắng, với tôi, là nụ cười từ thiên không.

Lắng tiếng mùa xuân

■ LAI TÂY DƯƠNG
Thành phố Thái Bình

Xuân về quê lúa Thái Bình
Niềm vui tiếng hát ân tình ngân vang
Bâng khuâng cánh én rộn ràng
Xóm thôn đổi mới phong quang sắc màu

Vượt qua giông gió bể dâu
Thái Bình như một con tàu vươn khơi
Lung linh gương mặt rạng ngời
Kìa! Ai e ấp nụ cười trao duyên

Công trình nhà máy hiện lên
Đoàn xe hối hả khắp miền ngược xuôi
Chung xây hạnh phúc cuộc đời
Vườn xuân chúm chím đâm chồi trở hoa

Cánh đồng trải rộng bao la
Xôn xao thời vụ, ngân nga điệu chèo
Sông Trà cần mẫn sớm chiều
Đắp bồi màu mỡ phì nhiêu mịn màng

Hóa thân vào những mùa vàng
Lắng trong lời Bác muôn vàn tình thương
Bức tranh xít sít, quê hương
Thái Bình hội nhập trên đường thênh thang

Cuộc đời đã mở sang trang
Người về vừa kịp hội làng mừng xuân.

Xuân về

■ NGỌC TUYẾN
Kiến Xương

Thời gian con tạo xoay vần
Đông qua là để mùa xuân lại về
Tung bừng trên khắp nẻo quê
Sắc xuân lan tỏa tràn trề mùi hương

Một năm vất vả gió sương
 Gian nan thử thách con đường ta qua
Xuân sang trời đất giao hòa
Lộc non, nụ biếc nở ra cánh hồng

Hoa đào chúm chím gió đông
Cánh hoa e ấp làm hồng môi ai
Đường quê nay bỗng trái dài
Trăm hoa khoe với nắng mai đủ màu

Xuân về ta chúc cho nhau
An khang, phú quý, mạnh giàu nơi nơi
Nhà nhà cùng với người người
Đón xuân rộn rã thêm tươi muôn phần.

Bâng khuâng mùa xuân

■ LÊ THỊ NGỌC NỮ
Trà Vinh

Ta nghe làn gió mùa xuân
Mơn man chồi nỡn bâng khuâng nụ hồng
Nắng vàng rải nhẹ mênh mông
Nhành mai chỉ chút điểm bông căng tròn

Ngây thơ tiếng trẻ cười giòn
Mộng lành xanh biếc, cỏ non mượt mà
Đất trời vạn vật giao hòa
Tình yêu lãng đãng ngân nga tơ lòng

Sài Gòn nhộn nhịp phố đông
Có người lặng nhớ dòng sông quê nhà
Chuong về, so đũa nở hoa
Mùa đơm lúa chín la đà trở bông

Giấc mơ tháng Chạp ngóng trông
Được về bên má, khơi hồng bếp vui
Nước ròng nước lớn ngược xuôi
Bình minh trong gió động mùi phù sa

Quyện nồng khét nắng áo ba
Thơm un con cúi, khói sà vương vương
Nhà tranh mái lá ta thương
Bâng khuâng "tam đại đồng đường" vui xuân.

Bách Thuận mùa xuân

■ ĐỖ PHÚC TÂM
Vũ Thư

Phơi phới mua giăng khắp lối quê
Lú lo chim hót rộn triển đề
Trông xa đất bãi nhành xanh tốt
Nhìn cận miệt vườn tán sum sê
Khách đến đang mùa hoa kết trái
Bạn thăm đúng dịp hội đâm mê
Mùa xuân Bách Thuận như duyên nợ
Trách cứ chi ai lạc lối về.

Bách Thuận: hợp nhất Bách Tính và Thuận Vi có nhiều làng vườn sinh thái, trụ phủ thuộc huyện Vũ Thư.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

ở KIẾN XƯƠNG

■ THU THỦY

Phát triển nông nghiệp hiện đại là hướng đi tất yếu trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, cùng với vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều dự án, mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao.

Một trong những người tiên phong trong chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hiện đại ở Kiến Xương là ông Nguyễn Thái ở xã Bình Định. Ông đã đầu tư hơn 700 triệu đồng chuyển đổi toàn bộ diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng dưa lưới từ năm 2017. Mô hình có trên 1.000 gốc dưa chuột và 2.000 gốc dưa lưới được trồng 3 vụ/năm với diện tích 1.500m² trong nhà màng theo quy trình khép kín, bảo đảm an toàn từ khâu chăm sóc đến thu hoạch. Đặc biệt nhất của mô hình là hệ thống tưới nước, tưới phân và phòng trừ sâu bệnh đều tự động bằng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel, được cài đặt trên điện thoại thông minh có thể điều khiển chăm sóc cây ở bất kỳ thời điểm, vị trí nào. Tất cả khâu chăm sóc đều tự động nên không mất nhiều công lao động.

Theo ông Thái, dưa lưới có 3 giai đoạn phát triển, từ nhỏ đến khi có hoa, từ hoa đến đậu quả, cuối cùng là giai đoạn tạo ngọt, đây là giai đoạn quyết định đến năng suất, giá trị cây trồng do đó phải tưới kali để tạo ngọt và phải đo nồng độ đường đạt tiêu chuẩn mới cho ra thị trường. Ngoài ra, sản phẩm phải bảo đảm sạch, kiểm soát chặt chẽ mọi vấn đề mới đưa được vào siêu thị. Khắt khe là thế song mỗi năm ông Thái bán được 12 tấn dưa lưới, 6 tấn dưa chuột, trừ chi phí thu lãi 270 triệu đồng. Riêng năm 2022 là năm được mùa nhất bởi năng suất đạt cao, số lượng và cân nặng của quả đều tăng, riêng dưa lưới đạt trên 13 tấn, trừ chi phí thu lãi gần 300 triệu đồng.

Ở xã Thanh Tân có mô hình trồng dưa trong nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao. Chị Đỗ Thị Thanh Huyền, thôn Tử Tế cho biết: Với mong muốn đưa ra thị trường sản phẩm sạch, an toàn, bảo đảm chất lượng, tôi đã thuê lại ruộng, đầu tư hơn 300 triệu đồng xây dựng 1.000m² nhà màng theo công nghệ của Israel để trồng 2.300 gốc giống dưa chuột Maya. Đây là giống dưa cho năng suất, giá trị dinh dưỡng cao hơn dưa thường, chỉ sau 30 ngày trồng đã cho thu hoạch, hái quả liên tục trong 40 ngày. Với giá bán từ 20.000 - 25.000 đồng/kg,



Máy gặt liên hợp công nghệ cao của HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh, xã Bình Minh (Kiến Xương).

tính bình quân sau 70 ngày tôi thu về 100 triệu đồng, trừ chi phí lãi hơn 70 triệu đồng. Việc trồng dưa trong nhà màng giúp chống lại sự xâm nhập và phá hoại của các loại sâu bệnh, côn trùng, ổn định các yếu tố thời tiết, giúp hạn chế các tác động từ bên ngoài môi trường lên cây trồng. Ngoài ra, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel giúp tiết kiệm nước, nhân công lao động. Đây đang là bước tiến tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

Ở Kiến Xương, ngoài một số mô hình trồng dưa lưới, dưa chuột trong nhà màng còn có một số cá nhân, HTX ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nổi bật nhất là HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh, xã Bình Minh. Chị Trần Thị Lanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX bộc bạch: Bản thân tôi luôn đau đầu với đồng ruộng, đam mê với cây lúa nên tôi quyết tâm làm bằng được để biến những mảnh ruộng bỏ hoang, không hiệu quả trở nên có giá trị đúng với nghĩa "bờ xôi ruộng mật" vốn có. Từ ngày chưa thành lập HTX tôi đã áp dụng triệt để cơ giới hóa để thay thế hình thức sản xuất truyền thống, giảm sức lao động, chi phí, tăng năng suất, hiệu quả cây trồng. Tính đến nay tôi đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng vào các loại máy hiện đại như 4 máy cấy ngòi lái, 1 máy gặt liên hợp công nghệ cao, 2 máy làm đất cỡ lớn, 2 máy gieo mạ, 1 máy bón phân, lò sấy công suất 35 tấn/mé, 3 vạn khay mạ, băng tải vận chuyển mạ... Trong đó, máy gặt chỉ cần một nhân công là có thể vừa lái máy vừa xả thóc khi đầy thùng, không cần thêm nhân công đóng bao, giúp tiết kiệm được nguồn lao động. Đây cũng là HTX có hệ

thống máy móc hiện đại nhất trong tỉnh hiện nay, đánh dấu bước đột phá về việc cơ giới hóa trên đồng ruộng.

Ngoài ra, chị Lanh và HTX còn thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm, bình quân mỗi vụ xuất bán 300 tấn thóc đi các tỉnh. Chính vì thế, chị Lanh không những duy trì gieo cấy 100ha lúa của nhà, của HTX mà còn làm dịch vụ 100ha cho bà con các xã lân cận, đem lại doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm thời vụ cho 30 lao động với thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng. Kết hợp máy móc hiện đại và kinh nghiệm của các thành viên làm nông nghiệp lâu năm, HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh hướng tới sẽ sản xuất sản phẩm gạo hữu cơ đóng túi để bán đem lại lợi nhuận cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Những bước khởi đầu mà các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đem lại cho thấy đây là hướng sản xuất hiện đại, hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế và phù hợp với xu hướng phát triển. Để phát triển ngành nông nghiệp bền vững, có khả năng cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với yêu cầu của thị trường, huyện Kiến Xương xác định phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu. Đây đều là những người dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Họ không đơn thuần sản xuất nông nghiệp mà còn đang làm kinh tế nông nghiệp, thực hiện được quy trình sản xuất khép kín, có thị trường tiêu thụ và đặc biệt là tạo ra sản phẩm sạch, mở hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp hiện đại ở địa phương.



Mô hình trồng dưa trong nhà màng của chị Đỗ Thị Thanh Huyền, thôn Tử Tế, xã Thanh Tân (Kiến Xương).

THÁI THỤY Ngành thủy sản vượt khó

■ TRẦN TUẤN

Năm 2022 là năm đầy khó khăn đối với ngành thủy sản của tỉnh nói chung, huyện Thái Thụy nói riêng khi giá nhiên liệu, vật tư, nhân công có thời điểm tăng cao, ngư trường ngày càng cạn kiệt... Tuy nhiên, với nỗ lực vượt khó của các ngành, địa phương ven biển và của cộng đồng ngư dân, doanh nghiệp, ngành thủy sản của huyện Thái Thụy đã có bước tăng trưởng khá.



Cập bến cá Vinh Trà, thị trấn Diêm Điền sau khi kết thúc chuyến biển, ngư dân Nguyễn Văn Công, chủ tàu TB-91107 TS cho biết: Trước đây, sau mỗi chuyến biển ngư dân thường lãi từ 20 - 30% nên nghề cá cũng giúp các ngư dân có thu nhập khá cao. Những tháng đầu năm 2022, do chi phí xăng dầu tăng cao, ngư trường ngày càng cạn kiệt trong khi đó giá thủy sản lại giảm nên nhiều chuyến đi biển bị lỗ, một số chuyến đi có lãi song cũng chỉ ở mức dưới 10%. Tàu khai thác nằm bến kéo theo hàng loạt ngành nghề trên bờ như buôn bán thủy sản, làm cá khô, dịch vụ hậu cần nghề biển... cũng ế ẩm theo. Chưa kể nhiều ngư dân còn phải gánh chịu những khó khăn kép, đó là những chủ nhân của "tàu 67" vốn chưa thoát khỏi nợ nần nay phải chịu thêm những khó khăn chồng chất.

Không chỉ có ngành khai thác, ngành nuôi trồng thủy sản (NTTS) của huyện Thái Thụy cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi thời tiết diễn biến bất thường, giá cả vật tư nông nghiệp ở mức rất cao, một số dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên thủy sản, đặc biệt đã xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt. Cụ thể, đầu tháng 9/2022, hàng trăm héc-ta ngao nuôi tại khu vực bãi triều ven biển hai xã Thái Đô và Thái Thượng chết hàng loạt, gây thiệt

hại lớn về kinh tế đối với người nuôi. Những khó khăn trên cho thấy ngành thủy sản của huyện vẫn chưa thực sự phát triển bền vững. Trong đó, vấn đề ô nhiễm môi trường nước đang diễn biến phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến nghề NTTS trên địa bàn huyện.

Huyện Thái Thụy hiện có số lượng tàu khai thác thủy sản lớn nhất tỉnh với 463 phương tiện, tổng công suất 98.859CV. Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng bà con ngư dân vẫn kiên trì bám biển và thay đổi mô hình tổ chức đánh bắt để giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Ngư dân Nguyễn Văn Công cho biết thêm: Trong bối cảnh khó khăn, các chủ tàu cá phải tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí, đánh bắt hiệu quả nhằm bù lại phần chi phí nhiên liệu tăng cao. Hiện nay, khi thời tiết và giá nhiên liệu ổn định, ngư dân lại bước vào khai thác vụ cá Bắc năm 2022 - 2023. Sau mỗi chuyến vươn khơi, nhiều tàu đã khai thác được vài tấn cá các loại, giá thu mua thủy sản ổn định nên trừ chi phí cũng thu vài chục triệu đồng. Bà con ngư dân đang động viên nhau tranh thủ tăng chuyển, tận dụng thời tiết ổn định để khai thác thủy sản.

Ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Thị trấn có thể mạnh về khai thác thủy

sản và các dịch vụ hậu cần nghề cá với hơn 150 phương tiện khai thác thủy sản. Đây là hoạt động kinh tế chính, đem lại nguồn thu chủ yếu cho địa phương. Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn song sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn thị trấn ước đạt gần 30.000 tấn, cao hơn năm 2021. Năm 2023, thị trấn tiếp tục duy trì ổn định số lượng tàu thuyền và nâng cao sản lượng khai thác, đồng thời tập trung vào khâu chế biến để nâng cao giá trị thủy sản khai thác được.

Cùng với sự vượt khó của bà con ngư dân, các hộ NTTS tại các địa phương trong huyện đã nỗ lực duy trì diện tích nuôi thả. Trong đó, nhiều hộ nuôi trồng tại các địa phương ven biển đã đầu tư mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao mang lại hiệu quả, thu nhập cao trên một đơn vị diện tích đầm nuôi. Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Năm 2022, toàn huyện duy trì NTTS với tổng diện tích đạt hơn 4.200ha, trong đó nước mặn 1.300ha, nước lợ gần 1.400ha, nước ngọt hơn 1.500ha. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 120ha nuôi tôm công nghệ cao, tăng 20ha so với năm ngoái. Việc mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao đã giúp doanh nghiệp và người nuôi tôm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế, góp phần phát triển nghề nuôi tôm theo hướng hiệu quả, bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện Thái Thụy, tuy là một năm khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, của bà con ngư dân và doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ, khuyến khích của nhà nước nên ngành thủy sản của huyện vẫn duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản toàn huyện năm 2022 ước đạt hơn 123.000 tấn, đạt giá trị 2.105 tỷ đồng, tăng trưởng 5,8% so với năm 2021. Ông Lê Nguyễn Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Những năm gần đây, kinh tế thủy sản của huyện luôn duy trì mức tăng trưởng khá, hàng năm chiếm gần 40% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các địa phương ven biển cùng với cộng đồng ngư dân trong việc thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ và NTTS, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.

Năm 2023, Thái Thụy phấn đấu sản lượng ngành thủy sản đạt trên 160.000 tấn với giá trị ước đạt 2.250 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, huyện tiếp tục tạo điều kiện, có cơ chế khuyến khích để ngư dân phát triển các đội tàu cá khai thác xa bờ, hiện đại hóa đội tàu cá để mở rộng ngư trường và nâng cao hiệu quả khai thác; khuyến khích các dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ; tiếp tục tuyên truyền về IUU để ngư dân hiểu và thực hiện tốt. Ngoài ra, huyện tập trung chỉ đạo công tác NTTS tại các vùng chuyển đổi, vùng ven sông, ven biển; tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và chỉ đạo NTTS tại các địa phương theo hướng công nghiệp công nghệ cao...



Cảng cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

XUÂN VỀ trên những LÀNG NGHỀ ở Hưng Hà

■ THANH THỦY

Để có đủ hàng cung ứng cho thị trường dịp cuối năm, những ngày này, các làng nghề ở huyện Hưng Hà đang tăng tốc sản xuất. Tất cả cùng hối hả để mang đến một cái tết no ấm, đủ đầy.



Chạy đua với đơn hàng tết

4 giờ sáng, làng Me, xã Tân Hòa - nơi có đặc sản bánh đa nổi tiếng đã bắt đầu một ngày mới. Tiếng máy xay bột, tráng bánh, máy cắt bánh cùng tiếng cười nói rộn rã và những bước chân vội vã của những người thợ càng làm cho không khí sản xuất trở nên tất bật hơn. Xưởng sản xuất của chị Vũ Thị Hương lúc nào cũng đỏ lửa, đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm để phục vụ nhu cầu khách hàng. Chị Hương chia sẻ: Những ngày này bếp hoạt động hết công suất để tráng bánh, có những hôm chúng tôi phải thuê thêm thợ để sản xuất cho kịp đơn đặt hàng. Để sản xuất ra sợi bánh dẻo, dai thì công đoạn quan trọng nhất là cối phải chín và lửa phải hồng. Thay vì làm thủ công như trước đây, tôi đã đầu tư các loại máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm. Không chỉ tráng bánh cho gia đình, xưởng của tôi còn tráng thuê cho hàng chục hộ trong thôn. Mặc dù nghề làm bánh đa rất vất vả nhưng chúng tôi rất mừng vì sản phẩm làng nghề đã chinh phục được khẩu vị của thực khách mọi miền đất nước, qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một năm tôi thu nhập khoảng 300 - 400 triệu đồng.



Các hộ sản xuất bánh đa ở làng Me, xã Tân Hòa (Hưng Hà) đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp tết.

Làng Me hôm nay đã khác, nhiều ngôi nhà cao tầng hiện đại, những con đường bê tông khang trang hiện hữu nơi đây. Hiện làng Me có 120 hộ sản xuất bánh đa với 22 máy tráng bánh, một máy bao tiêu cho 6 - 7 hộ thuê tráng bánh. Ông Phạm Đình Đại, Bí thư Đảng ủy xã

Tân Hòa cho biết: Làng Me được UBND tỉnh công nhận là làng nghề từ năm 1993. Trong quá trình sản xuất, bà con đã chủ động đầu tư máy móc vào hoạt động và chú trọng bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nên sản phẩm làm ra đến đâu đều tiêu thụ ngay đến đó. Đặc biệt, để duy trì và phát triển làng nghề, xã thành lập một tổ HTX và đăng ký tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trên thị trường, từng bước xây dựng bánh đa làng Me thành sản phẩm OCOP.

Chạy đua với đơn hàng tết, những ngày này, làng hương Văn Quan, xã Duyên Hải tăng tốc sản xuất ngày đêm. Các cơ sở sản xuất hối hả trộn bột, se hương để chuẩn bị cho những chuyến hàng tết. Mùi hương trầm phảng phất trong gió khiến chúng tôi cảm thấy không khí tết đã ngập tràn. Ông Nguyễn Văn Việt, chủ một cơ sở sản xuất hương trong thôn chia sẻ: Để chuẩn bị cho vụ tết, chúng tôi đã chuẩn bị nguyên liệu từ tháng 8, tháng 9 âm lịch. Hiện nay, gần 20 thợ trong xưởng đều làm việc hết công suất, mỗi ngày một thợ sản xuất trên 2 vạn tấm hương cho kịp các đơn hàng. Để làm ra một que hương phải trải qua rất nhiều công đoạn từ pha chế, tẩm ướp đến xe sợi, nhúng que, quấn vòng... Công thức pha chế của mỗi gia đình khác nhau, được coi là bí quyết cha truyền con nối. Mỗi mẻ hương trước khi đóng gói người thợ đều, chấy hết không, mùi thơm ra sao, làn khói tỏa như thế nào thì mới xuất bán.

Hiện thôn Văn Quan có hơn 400 hộ làm hương, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, một năm cung cấp ra thị trường hàng triệu nén hương, giá trị sản xuất chiếm khoảng 20% giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã. Ông Nguyễn Kim Nhân, Chủ tịch UBND xã Duyên Hải cho biết: Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, người làm hương ở Văn Quan không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm. Chúng tôi tạo mọi điều kiện cho người dân duy trì và phát triển nghề truyền thống, đồng thời tiếp tục xây dựng thương hiệu cho hương Văn Quan xuất khẩu sang các nước nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm ổn định cho người dân.

Tạo sức bật cho các làng nghề

Hưng Hà là huyện có nhiều làng nghề phát triển sôi động, không chỉ duy trì nghề truyền thống mà còn du nhập và phát triển nhiều nghề mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, cùng với các cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện về mặt bằng, nguồn vốn của trung ương, của tỉnh, các làng nghề đã có bước phát triển vượt bậc. Toàn huyện có 53 làng nghề, 4 xã nghề được UBND tỉnh cấp bằng công nhận, trong đó 20 làng dệt khăn, 22 làng nghề dệt chiếu, 5 làng nghề mây tre đan, 3 làng bún bánh, 1 làng nghề mộc, 2 làng nghề làm hương lúc nào cũng sôi động. Giá trị sản xuất của các làng nghề năm 2022 ước đạt 2.415 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất từ nghề đạt 1.750 tỷ đồng. Nghề và làng nghề phát triển đã tạo việc làm cho 22.100 lao động, chiếm 66% tổng số lao động của làng nghề. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hưng Hà sớm có phương hướng phát triển nghề và làng nghề gắn với phát triển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; đồng thời, tập trung hướng phát triển vào nghề dệt bông vải sợi, dệt chiếu, mây, đồ mộc, mây tre đan, chế biến lương thực, thực phẩm, qua đó để các chủ đầu tư nắm bắt thị trường, đổi mới công nghệ, từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Để nghề và làng nghề tiếp tục phát triển trong thời gian tới, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh từ hộ sản xuất kinh doanh sang thành lập doanh nghiệp; nâng cao năng lực cán bộ cấp huyện, xã để hướng dẫn các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển ổn định; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có tay nghề và ý thức kỷ luật lao động công nghiệp; đồng thời, tổ chức thi hàng năm để thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và học hỏi kỹ thuật giữa các công nhân.

Với mỗi làng nghề, công việc sản xuất thuận lợi, hàng hóa tiêu thụ nhanh chính là góp phần mang đến một cái tết sung túc, đầm ấm cho người dân, tạo niềm phấn khởi và hy vọng cho một năm mới thành công.



NIỀM VUI ĐÓN TẾT trong NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

■ TIẾN ĐẠT

Xuân Quý Mão 2023 sắp tới mang theo bao niềm hân hoan, hy vọng về một năm mới đầy khởi sắc, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Với những hộ nghèo vừa được Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết thì niềm vui ấy còn được nhân lên bởi họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Gần 40 năm ở trong ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 30m² đã xuống cấp, bà Nguyễn Thị Mươi, thôn Tống Vũ, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) không bao giờ dám nghĩ mình sẽ được ở trong ngôi nhà chắc chắn, kiên cố như bây giờ. Năm 2020, cơn bão đầu mùa khiến nhà cũ của bà đổ sập nên bà phải dọn vào ở gian bếp cũ. Năm 2022, MTTQ tỉnh đã hỗ trợ bà Mươi 50 triệu đồng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ủng hộ bà xây dựng được ngôi nhà tình nghĩa rộng 40m² với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Không giấu nổi xúc động, bà Mươi chia sẻ: Tôi vốn là thanh niên xung phong, khi về quê hương, bản thân tôi ở cùng và nhận phụng dưỡng hai bố mẹ già. Từ ngày bố mẹ mất, tôi ở một mình cho đến nay, thu nhập chủ yếu từ mấy mớ rau hái ở ngoài vườn với hơn 1 sào ruộng. Giờ tuổi đã cao, tôi không thể cấy lúa được nên chỉ trông mong vào 540.000 đồng tiền trợ cấp hộ nghèo hàng tháng. MTTQ tỉnh hỗ trợ tôi xây dựng được ngôi nhà chắc chắn, tôi rất xúc động và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến hộ nghèo như tôi. Từ ngày được sống trong ngôi nhà mới, được đắp tấm chăn ấm do MTTQ tỉnh tặng, tôi thấy cuộc sống của mình trở nên lạc quan hơn rất nhiều, hàng xóm cũng thường xuyên lui tới động viên, thăm hỏi sức khỏe giúp tôi vui bớt nỗi buồn khi tuổi già.

Xuân này, niềm vui trong ngôi nhà mới cũng lan tỏa tới hộ gia đình bà Phạm Thị Miên, thôn Đông Khánh, xã Thượng Hiền (Kiến Xương). Bà Miên xúc động chia sẻ: Nhiều năm liền tôi ở trong ngôi nhà nhỏ hẹp 10m², xuống cấp, mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều lần động viên tôi xây dựng nhà mới nhưng trong tay không có lấy một đồng. Năm 2022, khi các cán bộ của MTTQ tỉnh về thăm, động viên và được các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng con cháu trong gia đình đồng thuận đã giúp tôi xây dựng được ngôi nhà chắc chắn, xin cảm ơn MTTQ các cấp đã quan tâm chăm lo đến hộ nghèo.

Ngôi nhà đại đoàn kết rộng 25m² của bà Miên được khởi công từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022 thì khánh thành với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng, MTTQ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Trong ngôi nhà hiện có đầy đủ đồ dùng như giường, tủ quần áo, bếp gas, tủ lạnh đã giúp cuộc sống của bà vui bớt khó khăn, không khí trong ngôi nhà cũng trở nên ấm áp hơn. Ông Phạm Ngọc Dương, em trai bà Miên cho biết: Tôi rất cảm ơn MTTQ tỉnh đã hỗ trợ chị gái tôi 50 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, nếu không có số tiền này thì chúng tôi cũng không có động lực để cùng với nhân dân địa phương xây cho chị tôi ngôi nhà chắc chắn để ở.



Ngôi nhà đại đoàn kết của bà Phạm Thị Dậu, xã Bách Thuận (Vũ Thư).

Đồng chí Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh



Năm 2022, trong khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Từ nguồn quỹ, MTTQ tỉnh đã hỗ trợ xây mới được 34 ngôi nhà đại đoàn kết tổng trị giá 1,7 tỷ đồng, với mức hỗ trợ mỗi nhà tăng từ 30 lên 50 triệu đồng đã giúp nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận cơ hội xây dựng được những ngôi nhà chắc chắn. Thay mặt các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, MTTQ tỉnh cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp, mạnh thường quân và nhân dân trong và ngoài tỉnh đã luôn hướng về quê hương, ủng hộ xây dựng và giúp đỡ những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Đỗ Thị Hồng Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư



Năm 2022, MTTQ huyện đã hỗ trợ xây dựng được 9 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 450 triệu đồng. Những hộ nghèo được ở trong ngôi nhà chắc chắn rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thông qua hoạt động, MTTQ huyện cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền, nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn huyện sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể hơn nữa, chung tay cùng MTTQ huyện làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Bà Bùi Thị Tí, thôn Kiến Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư)



Ngôi nhà cũ của tôi xây dựng được 60 năm và hiện đã xuống cấp. Được sự động viên, giúp đỡ của MTTQ tỉnh, huyện cùng với nhân dân địa phương đã giúp tôi xây dựng ngôi nhà chắc chắn rộng 40m² với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Đây là món quà vô giá, nguồn động viên to lớn đối với tôi, xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh đã quan tâm, chia sẻ khó khăn. Được sống trong ngôi nhà đại đoàn kết tôi thấy ấm cúng lắm.

Chung niềm vui như bà Mươi và bà Miên, bà Phạm Thị Dậu, thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận (Vũ Thư) tết năm nay cũng được vui xuân trong ngôi nhà mới chắc chắn. Đến thăm ngôi nhà đại đoàn kết rộng 100m² có tổng trị giá hơn 400 triệu đồng, chúng tôi được chứng kiến sự lạc quan, yêu đời của bà Dậu. Bà chia sẻ: Gia đình tôi nhiều năm liền thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, con trai nuôi hai đứa con ăn học, đồng lương công nhân cũng chỉ giúp cháu trang trải đủ cuộc sống gia đình. Bản thân tôi hàng ngày phải mò cua, bắt ốc hoặc đi làm thuê ở các hộ dân trong xã để kiếm thêm thu nhập. Tháng 3/2022, cán bộ MTTQ cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến động viên và thông báo nếu gia đình có nhu cầu về nhà ở thì sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng. Tôi thấy đây là cơ hội để mình và con cháu trong gia đình có được ngôi nhà chắc chắn, hai cháu nhỏ có thể yên tâm học hành nên tôi đã vay mượn họ hàng, làng xóm được gần 200 triệu đồng xây dựng ngôi nhà, còn lại tôi được thợ xây giúp đỡ bằng việc cho nợ trả chậm. Từ ngày xây xong nhà mới, tôi luôn động viên các cháu chăm chỉ học hành, nhớ tới công ơn của Đảng, Nhà nước đã giúp gia đình tôi có được ngôi nhà khang trang, chắc chắn mà tích cực học hành cho giỏi, sau này trở thành công dân có ích.

Xuân này các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ấm lòng hơn khi được quây quần, sum họp cùng người thân, nhân dân thôn, xóm trong ngôi nhà mới khang trang, thắm đượm tình thương. Đây là điều kiện giúp họ “an cư, lạc nghiệp”, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

CỰU CHIẾN BINH ĐẶNG ĐÌNH KHÁNH và kỷ niệm kết nạp Đảng tại trận địa

■ NGUYỄN CÔNG LIÊM
Thành phố Thái Bình



Cựu chiến binh Đặng Đình Khánh.

...Trận địa chốt cao điểm 105 vừa ngớt tiếng pháo bầy thì Đại đội trưởng Vi Xuân Sốt và Chính trị viên Đại đội, Bí thư Chi bộ Vi Văn Chóng từ hậu cứ lên hầm trú ẩn của tôi, đó là căn hầm kèo nằm gần giữa điểm cao. Nghiêm trang và xúc động, Chính trị viên Đại đội, Bí thư Chi bộ Vi Văn Chóng nói: Thay mặt Chi bộ, tôi tuyên bố, từ giờ phút này đồng chí Khánh là đảng viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng và có thời gian dự bị trong 9 tháng. Đồng chí Khánh phải cố gắng xứng đáng với vinh dự này nhé...

“Đó là lễ kết nạp Đảng dành cho tôi, lễ kết nạp Đảng tại trận địa. Lễ kết nạp Đảng không có cờ và hoa, không có khẩu hiệu, thủ tục thật đơn giản mà trang nghiêm giữa hai trận đánh khốc liệt với quân thù. Tôi nhớ lúc đó là 14 giờ ngày 16/8/1972, tôi đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Mặc dù đã thử lửa gần 5 năm trong chiến trường, đạn dĩ trận mạc nhưng phút giây được trở thành đảng viên vẫn làm tôi xúc động. Tôi đã nói với Đại đội trưởng Vi Xuân Sốt và Chính trị viên Đại đội, Bí thư Chi bộ Vi Văn Chóng rằng: Các anh cứ yên tâm, em sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Quân đội giao phó” - cựu chiến binh Đặng Đình Khánh, xã Xuân Hòa (Vũ Thư) chậm rãi nhớ về kỷ niệm ông vinh dự được kết nạp Đảng trong mùa hè đỏ lửa bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Thêm một khoảng lặng khá lâu để hồi nhớ về những ngày cùng đồng đội trận mạc sinh tử tại chiến trường Quảng Trị, ông Khánh xúc động: Hôm ấy, sau khi công bố kết nạp Đảng cho tôi xong, Đại đội trưởng Vi Xuân Sốt giao nhiệm vụ: Đêm nay các đồng chí phải tổ chức xuất kích tiêu diệt xe tăng và sở bộ binh tiểu đoàn thủy quân lục chiến của địch đang ở phía trước. Phải đánh bật địch ngay từ vòng ngoài, không cho chúng có cơ hội vào tiếp ứng đánh chiếm Thành cổ. Theo trinh sát, địch hiện có 28 chiếc xe tăng và xe bọc thép, lực lượng bộ binh đi cùng xấp xỉ một tiểu đoàn. Trận đánh sẽ rất ác liệt, do vậy phải bảo đảm bí mật, bất ngờ khi phát lệnh tấn công. Trung đoàn sẽ bổ sung thêm cho chốt 12 đồng chí chiến sĩ mới vừa từ miền Bắc vào mặt trận Quảng Trị.

Giao nhiệm vụ xong, Đại đội trưởng Vi Xuân Sốt và Chính trị viên Đại đội Vi Văn Chóng quay lại hậu cứ của Trung đoàn 9, mãi đến hơn 19 giờ mới quay lại trận địa chốt cao điểm 105 cùng với 8 chiến sĩ mới, thiếu 4 người so với dự kiến ban đầu. Sau hội ý phân công các

mũi chiến đấu, Đại đội trưởng Vi Xuân Sốt và Chính trị viên Vi Văn Chóng chỉ huy chiến đấu hướng chủ yếu, đánh vỗ mặt địch. Còn Đặng Đình Khánh chỉ huy đánh địch từ hướng tạt sườn sau lưng chúng. Theo hợp đồng tác chiến, đúng 21 giờ các mũi, các hướng tiếp cận mục tiêu địch, Đặng Đình Khánh bắn pháo hiệu tấn công. Sau 20 phút chiến đấu, trên hướng thứ yếu xạ thủ súng cối 60 Vũ Văn Giang, người con của quê hương Tiên Lãng (Hải Phòng) hy sinh. Vừa sử dụng súng AK, Đặng Đình Khánh sử dụng ngay khẩu cối 60 của đồng đội bắn liên tục 16 quả đạn vào đội hình địch. Thêm xạ thủ B41 hy sinh, Đặng Đình Khánh sử dụng ngay khẩu B41 của đồng đội nã liên tục 6 quả đạn, diệt liền lúc 5 xe tăng địch. Tuy nhiên, tình thế trận địa trên cả hai hướng Đại đội chỉ còn lại 6 tay súng, được lệnh rút trở lại chốt. Vừa trở lại chân cao điểm 105 thì địch phản kháng, cấp tập nã pháo vào đội hình đơn vị, Đại đội trưởng Vi Xuân Sốt và Chính trị viên Đại đội Vi Văn Chóng hy sinh. Trước khi hy sinh, Đại đội trưởng Vi Xuân Sốt nói: Anh Khánh! Tôi hy sinh, anh thay tôi chỉ huy đơn vị. Nhớ phải giữ cho bằng được cao điểm 105 nhé! Lúc đó là hơn 22 giờ đêm ngày 16/8/1972.

Cả đội hình đơn vị hứng chịu trận pháo bầy của địch gần nửa giờ. Ngớt tiếng đạn pháo, Đặng Đình Khánh kiểm tra đội hình chỉ còn lại 4 người gồm đồng chí trung đội trưởng, chiến sĩ thông tin của chốt Kiều Minh Châu, chiến sĩ liên lạc Đại đội Nguyễn Văn Cẩm, duy nhất có Châu bị thương nhẹ còn 3 người đều bị thương khá nặng. Đặng Đình Khánh bị trúng mảnh đạn pháo vào bàn chân không thể bước đi được phải nhờ hỗ trợ của chiến sĩ thông tin mới có thể trở lại hậu cứ... Một trận đánh quả cảm không cân sức trên cao điểm 105 của Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 đêm ngày 16/8/1972. Với ông đây là một kỷ niệm của đời

binh nghiệp, được kết nạp Đảng trước khi vào trận đánh quyết tử với quân thù.

Cựu chiến binh Đặng Đình Khánh giờ tay lau ngang khỏe mắt, từng giọt lệ cứ theo nhau lăn dài, lăn dài. Ông thổn thức: Đại đội trưởng Vi Xuân Sốt và Chính trị viên Đại đội, Bí thư Chi bộ Vi Văn Chóng đều là người dân tộc Mường, cùng quê ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Hai anh đã làm lễ kết nạp Đảng cho tôi trước đó ít giờ và đêm hôm đó đã mãi nằm lại chân cao điểm 105 để cho tôi được sống trở về... Kỷ niệm về những trận chiến đấu trong chiến tranh thì nhiều lắm, kể sao hết được. Có đồng đội trên đường hành quân đã trúng bom, trúng đạn pháo, có người bị lạc đơn vị hoặc sốt rét mà hy sinh, có người vừa tiếp cận mục tiêu chưa kịp nổ súng đã hy sinh, có người bị thương cả chục lần vẫn trở về, tự xưng là người lính khi vào trận là chỉ có duy nhất chiến đấu và chiến thắng vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân mà thôi.

Mở chiếc tủ đựng đã cũ, cựu chiến binh Đặng Đình Khánh lấy ra một bộ quân phục đại lễ và một chiếc hộp nhỏ rồi nói: Đây là tài sản Đảng và Nhà nước vinh danh hai anh em tôi. Chiếc hộp này là kỷ vật gồm Huân chương Quân công hạng Ba, các Huân chương Chiến công mà Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng, truy tặng cho anh trai tôi là Anh hùng liệt sĩ Đặng Đình Khanh, người đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong trận đánh can cứ nổi trên cảng Năm Căn của quân đội Mỹ, ngày 18/8/1970. Nén xúc động một hồi lâu, ông Khánh nghẹn ngào: Năm anh Khanh đánh can cứ nổi Năm Căn thì tôi cũng đã vào bộ đội được 3 năm, đang trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên. Năm 1973, tôi được ra Bắc và điều động về Trường Sĩ quan Lục quân I làm giáo viên chiến thuật mới biết anh tôi đã hy sinh và được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 23/9/1973.

Phải động viên mãi cựu chiến binh Đặng Đình Khánh mới mặc lại bộ quân phục đại lễ của sĩ quan. Trên ngực áo rực rỡ Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng... Thêm một chút hoài niệm về đời quân ngũ, ông Khánh chậm rãi tua lại thước phim tư liệu thứ hai của đời binh nghiệp. Tháng 2/1973, Đặng Đình Khánh rời chiến trường Quảng Trị ra miền Bắc và được điều động về làm giáo viên chiến thuật tại Trường Sĩ quan Lục quân I. Bằng kinh nghiệm thực tiễn chiến trường, ông đã cùng đồng nghiệp truyền dạy cho nhiều khóa học viên những kinh nghiệm quý báu trong chiến đấu. Năm 1978, ông được điều động về Trung tâm Huấn luyện chiến sĩ mới của Quân chủng Không quân. Tại Quân chủng Không quân, Đặng Đình Khánh giữ cương vị Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 923. Sau 18 năm 7 tháng phục vụ Quân đội, năm 1984 ông nhận quyết định về mất sức, hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh mất 61% sức khỏe...

“Đó là cánh đồng Chóc của xã Xuân Hòa đã gắn với cuộc đời tôi từ thuở ấu thơ đến tận bây giờ. Vẫn là cánh đồng lúa mỗi năm hai vụ, xưa tôi đơm đó, thả lờ, mò cua. Nay trở về được bà con bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã mấy năm liền. Thêm một chiếc ao thả cá rộng trên năm sào, cá nhiều vô kể, những con trắm đen, trắm cỏ nặng gần chục ký, cá chép con nhỏ cũng 2kg... Tuổi trẻ xông pha chiến trường trở về quê hương tôi lại phấn đấu làm lão nông tri điền” - cựu chiến binh Đặng Đình Khánh chỉ tay ra phía cánh đồng trước mặt với vẻ mặt rạng rỡ.



Cánh đồng xã Xuân Hòa (Vũ Thư).



Mùa xuân - khởi đầu của tuổi trẻ

■ XUÂN PHƯƠNG

Sự tươi trẻ, căng tràn sức sống của mùa xuân đã được Bác Hồ so sánh như tuổi trẻ trong cuộc đời của mỗi con người: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Cùng với tuổi trẻ cả nước, năm 2023 là năm đầu tuổi trẻ Thái Bình thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Nhìn lại kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm qua, tin tưởng tuổi trẻ Thái Bình sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Hình ảnh thanh niên tình nguyện khoác trên mình màu áo xanh có mặt trên những cánh đồng để giúp dân gặt lúa, vệ sinh môi trường, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay hỗ trợ thường xuyên cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... đã quen thuộc trong cuộc sống hiện nay. Đó là những hành động, việc làm cụ thể của phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Thái Bình trong thời gian vừa qua. Năm 2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã khánh thành 8 công trình thanh niên thấp sáng đường quê; tu sửa, bê tông hóa 24,5km đường giao thông; trồng được 92.000 cây xanh; trao tặng 5 công trình nước sạch, 35 bồn chứa nước sạch cho các hộ nghèo; tặng 365 suất học bổng với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng cho học sinh; tặng hơn 7.300 suất quà cho các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ, bàn giao, khánh thành 8 nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng... Những con số trên đã khẳng định vai trò của đoàn, của tuổi trẻ ngày càng chung tay nhiều hơn vì cộng đồng, vì quê hương.

Chia sẻ về công trình thanh niên thấp sáng đường quê tại địa phương, đồng chí Đỗ Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Bình (Thái Thụy) cho biết: Đoàn Thanh niên xã đảm nhận riêng công trình thanh niên thấp sáng đường quê có chiều dài 1km với 21 cột đèn, tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Đường điện chiếu sáng “chạy” đến đâu là mang theo niềm vui, phấn khởi đến đấy, bà con đi lại thuận tiện và giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra.

Một dấu ấn của tuổi trẻ toàn tỉnh trong năm qua đó chính là các hoạt động tham gia chuyển đổi số. Cùng với áp dụng linh hoạt các hoạt động trên nền tảng số để thích ứng với tình hình thực tế công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và công việc của mình, đoàn viên, thanh niên còn tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Toàn tỉnh có hơn 4.800 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia 520 đội

thanh niên xung kích tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện quy trình, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký ứng dụng định danh điện tử (VNeID), cài đặt ứng dụng “Công dân số Thái Bình”. Chị Trương Hồng Hạnh, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Là người An Giang làm dâu ở Thái Bình nên có nhiều bờ ngỡ. Khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm lại giấy tờ bị mất, tôi được các tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. Ở phường thì các đoàn viên, thanh niên cũng đến tận nhà hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử.

Trong năm qua, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức thành công. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 32 đồng chí. Theo anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh: Đây chính là yếu tố quan trọng để bước vào nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ tập trung đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bác Hồ kính yêu đã từng nói: Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó. Để thực hiện tốt phương châm hành động “Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”, theo anh Thiệu Minh Quỳnh, thế hệ thanh niên Thái Bình ngày nay cần đặt cho mình mục tiêu trở thành những người công dân phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có ý chí lực, tự cường, có hoài bão và khát vọng vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, trong quá

trình mở rộng hội nhập như hiện nay, mỗi đoàn viên, thanh niên cần nâng cao hơn nữa kỹ năng hội nhập và thích nghi, phát huy tinh thần đoàn kết, có bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tích cực tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Một mùa xuân nữa lại về mang theo những cánh đào khoe sắc thắm, những ước vọng hạnh phúc chạm tới từng mái nhà, ngõ phố. Mùa xuân căng tràn nhựa sống và rực rỡ như lý tưởng của tuổi trẻ. Mỗi thanh niên sẽ là một mầm xanh tươi mới, là nguồn sức trẻ dạt dào, góp sức mình tạo nên mùa xuân thắng lợi cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.



Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.



Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân.



Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình hiến máu tình nguyện.



Tục thờ tổ nghề ở Thái Bình

Trong lịch sử Việt Nam, cứ vùng đất nào có nông nghiệp phát triển, cư dân đông đúc thì ở đó nghề và làng nghề thủ công phát triển. Chính vì vậy mà xưa nay Thái Bình không chỉ từng được tôn xưng là quê lúa mà còn được mệnh danh là đất nghề. Nghề thủ công truyền thống của Thái Bình khá đa dạng với nhiều nghề, nhiều làng nghề nổi tiếng và tục thờ tổ nghề là một trong những nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian theo tâm thức “Uống nước nhớ nguồn” của các thế hệ cư dân Thái Bình.

■ NGUYỄN THANH



Người được suy tôn là tổ nghề hay còn gọi là tổ sư, thánh sư, tiên sư là người sáng lập, gây dựng hoặc có công đưa nghề từ nơi khác về truyền thụ cho dân làng. Ban đầu có thể một làng thờ sau nghề được truyền bá rộng thì nhiều nơi thờ. Tổ nghề thường được thờ ở các đền miếu, có tổ nghề được suy tôn là thành hoàng được thờ ở đình làng, nhưng đa phần tổ nghề được thờ ngay ở trong tư gia của các ông trùm phường nghề. Những người làm nghề thủ công hoặc ca công thường lập ban thờ tổ nghề tại nhà, đặt bên cạnh ban thờ gia tiên. Hàng năm, các phường thợ thủ công thường thực hiện việc tế tổ nghề ở những làng có tục vào đám thờ tổ nghề tại đình, đền. Trong truyền thống của dân tộc, những người nào có nghề gì thì thờ tổ nghề của nghề đó. Xương ca vốn cũng được coi là một nghề và có tổ nghề ca công. Ở Thái Bình có tới hàng chục hội làng liên quan đến tục thờ tổ nghề.

Thuở trước, người nông dân Thái Bình có kỹ nghệ thâm canh lúa nước bằng một loại bèo phủ kín mặt ruộng vào vụ lúa chiêm gọi là bèo hoa dâu hoặc bèo dậu. Làng La Vân, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ nổi danh là một làng có nghề giữ giống, nhân giống bèo dậu. Thành hoàng làng La Vân là Quốc sư Nguyễn Minh Không (triều Lý) đồng thời cũng là tổ nghề bèo dậu. Hàng năm, làng vào đám mở hội tế tổ nghề vào ngày 4 tháng Giêng với nhiều tục lệ, trò chơi, trò diễn đặc sắc, trong đó có tục trình nghề “tứ dân”: sĩ - nông - công - thương.

Cùng với thâm canh lúa nước thì trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ là một nghề khá phổ biến của cư dân Thái Bình thuở xưa. Làng Thuận Vi, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư là một làng nhờ có nghề ươm tơ mà dân khang vật thịnh đã có đền thờ tổ nghề này là Phạm Thị Xuân Dung (thế kỷ I). Hàng năm, làng Thuận Vi khai hội giỗ tổ nghề vào ngày 26/4, trong hội có nhiều lễ thức và trò chơi, trò diễn dân gian liên quan đến nghề dâu tằm tơ.

Làng Hải Triều có tên Nôm là làng Hới, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà thờ trạng nguyên Phạm Đôn Lễ (thế kỷ XV) là tổ nghề dệt chiếu cói, dân gian vẫn truyền tụng là Trạng Chiếu. Theo định lệ cổ truyền, làng Hới khai hội giỗ tổ nghề dệt chiếu vào ngày 6 tháng Giêng. Ngoài tục tế tổ nghề, hội làng Hới còn có lệ trình nghề thi dệt chiếu.

Làng Giành, xã An Ninh và làng Môi xã An Bài, huyện Quỳnh Phụ thờ tổ nghề đan giành là Phương Dung, sống vào thời Trần. Hàng năm, dân làng Giành và làng Môi tổ chức lễ hội giỗ bà tổ nghề đan giành vào ngày 15 tháng 8. Thuở trước, trong lễ hội có tục thi đan giành. Bà Phương Dung còn được truy phong tước Đại Vương, thờ làm phúc thần cùng Huyền Trân công chúa ở làng Tam Đường, nay thuộc xã Tiến Đức và làng Vân Đài, nay thuộc xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà.

Làng Giai, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư có đền thờ tổ nghề đan gầu giai là Phạm Sinh, có sách chép là Phạm Phúc Sinh hoặc Phạm Tú Châu (thế kỷ XVIII). Thuở



Chiếu cói làng Hới, xã Tân Lễ (Hưng Hà).

trước, vào trung tuần tháng 8 hàng năm, những làng đan gầu giai xa gần thường về tế tổ nghề và dự thi đan gầu giai.

Làng Nang, xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương có đền thờ bà Nhất Nương (thời Trần) là tổ nghề gai vó. Hàng năm cứ vào tháng 8, dân làng Nang mở hội giỗ tổ là tiên công lập ấp vào ngày 9 tháng 8 và kéo dài đến 15 tháng 8 là ngày giỗ tổ nghề. Trong những ngày hội thường có múa rối nước, có chú Tễu ra giáo trò kể về nghề gai vó và có các tiết mục quay xa, xe gai, quảng chài, thả lưới, cất vó, úp rập...

Làng Cao Dương, xã Thụy Hưng và làng An Tiêm, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy cùng thờ tổ nghề rèn có vị hiệu Dã tượng tiên sư và Ngũ vị Tổ sư (thời Trần). Dã Tượng là thuộc tướng của Trần Hưng Đạo được cử về làng Cao Dương chỉ huy 5 phường thợ rèn vũ khí, trong



Bánh cày làng Nguyễn, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng).

đó có những thợ giỏi của làng An Tiêm. Trong 5 phường đó có Tống Đình Uyên người làng Cao Dương; 4 phường còn lại do bốn người của làng An Tiêm là Lê Đình Ngay, Bùi Đình Lành, Trịnh Thiên Tĩnh và Phan Đình Mỹ làm trùm. Dân làng An Tiêm đã lập am thờ Dã Tượng và 5 vị trùm phường này là tổ nghề rèn sắt. Tục tế tổ nghề được tổ chức vào hai ngày 14 - 15 tháng Giêng và trong dịp hội làng An Tiêm được mở vào ngày 15 tháng 3 hàng năm.

Làng An Lộng, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ và các phường đúc đồng thờ tổ nghề là Nguyễn Minh Không (thời Lý). Theo lệ xưa, hàng năm các phường đúc đồng tế tổ nghề vào ngày rằm tháng Giêng. Sau lễ tế tổ nghề các phường mới được đổ lửa.

Làng Đông Xâm, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương và các phường thợ kim hoàn thờ Nguyễn Kim Lâu (thế kỷ XV) là tổ nghề. Hội làng Đông Xâm mở từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 4 hàng năm thường thu hút thợ kim hoàn từ nhiều nơi về tế tổ và có lệ trình nghề chạm bạc.

Làng Lai Triều, xưa có tên là Quan Triều, Tống Triều, xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy có đền thờ tổ nghề làm hương là Bùi Nhân Toàn (thế kỷ XVI). Bùi Nhân Toàn còn được phối thờ tại đình làng làm phúc thần. Lệ xưa, tục tế tổ nghề làm hương được dân làng duy trì vào trung tuần tháng Giêng và tháng 8 hàng năm.

Làng Nguyễn, xã Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng có nghề làm bánh cày nổi tiếng và có đền thờ bà Nguyễn Thị Tân (thế kỷ XVIII) là tổ nghề này. Tục tế tổ nghề và lệ thi làm bánh cày được duy trì trong những ngày hội làng.

Giới hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam suy tôn 7 vị tổ nghề. Thái Bình có 3 vị là Đào Văn Sô và Đào Nương quê ở phủ Tiên Hưng, Đặng Hồng Lân quê ở phủ Kiến Xương. Cả 3 vị đều sống vào thời Đinh (thế kỷ X). Thuở trước, các phường hát của Thái Bình thường lập bài vị thờ hai vị Đặng Hồng Lân và Đào Văn Sô. Bà Đào Nương được dân làng Hoàng Quan, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng thờ làm thành hoàng, các triều đại phong là Thượng đẳng thần, có đền thờ nên dân gọi là đền bà Thượng. Theo lệ xưa, lễ hội ở đền bà Thượng và đình Hoàng Quan thường được tổ chức hàng năm từ ngày 10 - 22/4. Trong những ngày hội có hát chèo và ca trù. Riêng tối 15/4 là đồng nhất với sự góp mặt của nhiều phường hát xa gần về tế tổ và đua tài. Bài vị của bà cũng được thờ ở đền bách thần của phủ Thái Bình đặt tại làng Châu Giang, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng và miếu nhà trò tại xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy. Những ngôi đền, miếu này đã bị hạ giải vào những năm giữa thế kỷ XX. Làng Đông Xâm (Kiến Xương) cũng có tục thờ tổ sư nghề ca công, tương truyền bà là Trình Thị vợ vua Triệu Vũ Đế (Triệu Đà).

Tại đền Đông Xâm hiện còn một cuốn sách Hán Nôm chép nhiều bài văn tế tổ nghề được làng tổ chức tế hàng năm như các tổ nghề: thợ may, thợ mộc, thợ rèn, thợ đúc, thợ dệt... trong đó có bài ca trù “Ca công tế tổ sư văn”. Hầu hết những bài văn tế này không thấy nhắc đến duệ hiệu của các vị tổ nghề.

THẦN QUANG DŨNG NHUỆ

■ QUANG VIỆN

Làng Keo (còn gọi là Hành Nghĩa hay Dũng Nhuệ), xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư được biết đến bởi có chùa Keo, nơi thờ Quốc sư Dương Không Lộ và là “đanh thắng bậc nhất làng quê Bắc Bộ”. Chùa Keo được xây dựng năm 1061 với tên “Nghiêm Quang tự” sau đổi thành “Thần Quang tự”, nơi đây các vua triều Lý từng nghỉ lại mỗi khi tuần du về Sơn Nam hạ nên được gọi là Hành Cung, thời nhà Trần thuộc Nam Định. Năm Bính Tý (1576), lũ sông Hồng lên cao cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn hai bên sông, cuốn bằng cả ngôi chùa cổ, Hành Cung sập lở. Sau nạn “đại hồng thủy”, hơn nửa thế kỷ, làng Keo được tái lập ở cả hai bên tả hữu sông Hồng. Bên tả là Hành Nghĩa, bên hữu là Hành Thiện. Chùa Keo được tái lập ở làng Hành Nghĩa.



Lễ hội Thần Quang tự được tổ chức hàng năm vào dịp tết Nguyên đán và ngày rằm tháng 9 âm lịch với nhiều nghi lễ độc đáo.

Ngoài kiến trúc độc đáo với tháp chuông chùa bằng gỗ không có đinh đóng, chỉ ghép mộng, chùa Keo còn là nơi lưu giữ nhiều trò chơi, trò diễn xướng dân gian và là niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến của người dân Thái Bình. Chùa Keo đã là di tích lịch sử văn hóa từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX, năm 2012 lại được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Trong các dịp hội chùa Keo (mồng 4 tháng Giêng và mười rằm tháng 9), các trò chơi dân gian được tổ chức, cuốn hút đông đảo người tham gia. Hội xuân có các trò chơi: chạy giải, bắt vịt, kéo lửa, nấu cơm làm cỗ chay, tung pháo... Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, từ “dũng nhuệ” theo âm Hán Việt nghĩa là “tinh luyện binh mạnh” hay còn gọi là “đội quân tinh nhuệ”, có thể nơi đây đã từng là nơi luyện quân của triều đình phong kiến ngày xưa. Cũng do ý nghĩa tinh nhuệ mà làng Keo còn giữ và lưu truyền nhiều trò chơi dân gian độc đáo.

Trò “chạy giải”, một trò chơi mang đậm tính thể thao quân chủng, người tham gia tự nguyện ghi tên dự thi, vào cuộc thi người dự thi đầu chít khăn đỏ, mình trần đóng khố (nay mặc quần đùi) xếp thành chữ nhất (hàng ngang) trước cửa chùa ông Hộ. Mỗi người được phát một chiếc thẻ tre. Khi người chủ hội đánh một hồi trống, dứt tiếng trống mọi người cùng chạy qua cửa tam quan nội rẽ về phía Đông, chạy quanh bờ hồ rồi trở về vị trí xuất phát trả thẻ cũ, lấy thẻ mới rồi chạy tiếp... đến vòng thứ ba những người

chạy về đích trước được giao một chiếc lọ (bầu to, miệng nhỏ) ra cầu ao hồ kín đầy hũ nước chạy về trao cho chủ hội... ai chạy nhanh, kín được lọ nước đây, người ấy đạt giải nhất, cuộc thi chỉ trao giải nhất, nhì, ba. Nằm trong khuôn khổ các trò chơi vận động, thi “bắt vịt” được tổ chức ở hồ trước cửa chùa thu hút nhiều người tham gia. Người thi đầu quấn khăn mỏ riều đỏ tay cầm cờ xếp ngồi theo hình chữ nhất trên bờ hồ, người điều khiển cuộc chơi đánh một hồi trống, khi tiếng trống cuối cùng vừa dứt, mọi người từ

trên bờ ủa cả xuống ao bắt vịt (vịt đã được thả trước cho bơi lội dưới ao). Ai bắt được vịt mà cờ không bị ướt thì người ấy thắng cuộc. Trường hợp hai người cùng vô được một con vịt thì ai cầm được đầu vịt người ấy sẽ thắng. Thi “kéo lửa” là một công đoạn của thi “nấu cơm” nhưng nay được tách thành một trò thi riêng. Người dự thi có sự chuẩn bị trước nửa già được chẻ thành mảnh để trên gác bếp, vào cuộc thi hai người dùng lạt nửa kéo nhẹ nhàng trên mặt các thanh nửa, thanh nửa do bị kéo tỏa nhiệt thì phải kéo

nhANH cho nhiệt tỏa ra càng cao, khi đã bốc khói và có tia lửa thì đưa bụi nhùi vào cho bén lửa, bụi nhùi đã bén lửa thì dùng kéo, dùng hơi thổi cho bụi nhùi bốc cháy, lửa được lấy ra nấu cơm, nấu xôi. Để lửa dễ bén, lửa bắt nhanh bụi nhùi được làm bằng chất liệu dễ bén lửa, xưa người làng Keo dùng mảnh thủy tinh cạo lấy màng vỏ cây xoan đem phơi khô, vỏ với mùn cưa cũng đã được phơi khô. Khi người thi đã chuẩn bị xong, chủ hội gióng lên một hồi trống, dứt tiếng trống cuối cùng, cuộc thi kéo lửa bắt đầu, nhóm nào kéo được lửa trước thì thắng cuộc. Độc đáo không kém gì trò chơi vận động và náo nhiệt, ở góc khuất ngôi chùa, cuộc thi nấu cơm và sắp cỗ chay không ồn ào nhưng hấp dẫn nhiều người tham gia. Dụng cụ thi đấu thật đơn giản: một niêu cơm tám (niêu mốt làm bằng đồng thau), một chõ xôi, một nồi chè lam, một chõ bột làm bánh phồng. Tất cả các thứ như gạo, bột, đường, gừng, vừng đều có định lượng được cân đong đầy đủ và phân phát cho các bếp dự thi. Khi các bếp đã kéo được lửa phải chờ hiệu lệnh thống nhất (bằng một hồi trống) mới được chuyển sang cuộc thi nấu cơm. Thời gian thi nấu cơm, sắp cỗ được tính bằng thời gian cháy hết một nén hương đen (khoảng 30 phút). Tiêu chuẩn để đạt giải là cơm xôi phải chín, không gãy nát, không chỗ sống chỗ chín, không khê cháy, không bị ám khói, mâm cơm phải bảo đảm trang trí đẹp, sạch sẽ, tinh khiết, với tiêu chuẩn ấy ai xong trước người ấy được giải.

Rước kiệu ở chùa Keo là hội rước hoàn chỉnh, đầy đủ và hoành tráng nhất. Khác với các nơi ở trò “chiêng rối”, đoàn rối gồm sáu đầu rối nam, một đầu rối nữ gọi bà Chàng, nhảy múa cùng đoàn rước đi nửa vòng bờ hồ. Khi bà Chàng xuất hiện cũng là lúc các đoàn tín nữ đi sau kiệu thánh thờ đạo kệ: “Chàng ơi, ơi hồi chàng ơi/Tôi mời bạn chàng ở đầu chàng đến/Ai ngờ chàng ở bên chàng lên/Đầu chàng thi đội cờ vọc/Búi tóc chàng là búi tóc tiên”. Lúc đó tượng bà Chàng giơ tay vẫy chào đây về hân hoan trước kiệu thánh.

Ngoài ra, làng còn “trò rối”, sự tích kể rằng: “Vào thời Lý có người con gái tên là bà Chàng làm nghề đánh cá trên sông Nhị Hà (sông Hồng). Hồi ấy trong vùng lắm tôm nhiều cá, rẻ quá không bán được, bà quyết định đi hân chợ trời, không ngờ thiên giới bao la, bà Chàng bị lạc không biết lối về. Nhân Không Lộ vào châu tiên giới, bà mừng theo về, đến chùa Nghiêm Quang chưa hết nỗi mừng, hai tay cứ giương cao vẫy vẫy”. Sự tích sáu đầu rối nam lại được kể: “Xưa có một ông vua tên là Hồ Hiến Chương, lấy người vợ đất Thực, vợ vua sinh ra một bọc, vua cho là yêu quái đem ra bờ biển vứt đi. Vừa khi Thánh tổ đi đánh cá qua, sáu người từ trong bọc chui ra xin Thánh tổ cứu giúp. Thánh tổ động lòng thương nên đã đem về chùa. Mỗi khi Thánh tổ đi xa về sáu người đều ra đón”. Bơi trái cạn và lễ võ: Đội hình bơi trái cạn và lễ võ gồm 17 trai kiệu (trong đó có 1 ông hiệu cờ mặc áo đỏ, đầu chít khăn đỏ, ngang lưng thắt khăn vàng, bỏ mối ở bên phải tay cầm cờ, 2 ông thủ hiệu: một cầm trống, một cầm mõ, mặc áo vàng, chít khăn nhiều điều bỏ mối ở bên phải, 14 trai kiệu đầu đội mũ võ ở trần đóng khố tay cầm một bơi chèo ngắn. Điều khiển trò bơi trái cạn, lễ võ do ông chấp kiệu nội.

Theo các bậc cao niên làng Keo, múa “bơi trái cạn” xong chuyển sang lễ võ, dân gian còn gọi “múa ếch vồ” vì tư thế của các trai kiệu rất giống tư thế của con ếch chuẩn bị vồ mồi. Các tay kiệu bỏ bơi chèo sang một bên, sau hồi trống khi ông chủ lễ gõ tiếng trống thứ nhất, 14 trai kiệu để tay vắt chéo trước ngực rồi đồng loạt quỳ xuống, hai bàn tay để ngửa chống lên nhau khi chạm đất thì lật bàn tay chống các đầu ngón tay xuống đất. Bàn chân mở rộng thành một đường thẳng ngang, mông ngồi trên gót chân. Tiếng trống thứ hai vang lên vừa dứt, hai hàng trai kiệu đồng loạt chụm tay hất qua vai ra phía ngoài. Làm xong động tác này (duy nhất có một lần) thì bật dậy đứng lên trở lại vị trí ban đầu. Các động tác kể trên được lặp đi lặp lại 5 lần, mỗi động tác đều khỏe mạnh, dứt khoát, đến lần thứ năm các trai kiệu chụm tay (vốc nước) hất ra ngoài.

1

SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2022 (DO TTXVN BÌNH CHỌN)

1. TĂNG TRƯỞNG GDP VƯỢT KẾ HOẠCH TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI ẨM ĐẠM

Tăng trưởng GDP vượt kế hoạch trong bối cảnh kinh tế thế giới ẩm đạm: Tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam dự kiến đạt 7,5 - 8%, cao hơn so với kế hoạch đề ra là 6 - 6,5%; lạm phát được kiểm soát ở mức 3,1 - 3,3%; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện khoảng 21 tỷ USD, tăng hơn 8% so với năm 2021. Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 750 tỷ USD, tăng 12,18%. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm động lực tăng trưởng, lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao.



2. CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG - ĐẤU MỐC QUAN TRỌNG TRONG QUAN HỆ HAI NƯỚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai Đảng, hai nước. Chuyến thăm từ ngày 30/10 - 1/11 tiếp thêm động lực, củng cố tình làng giềng hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Mười ba văn bản hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế chiếm phần lớn, đã được ký kết.

3. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH/THÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Toàn bộ 63 Ban Thường vụ tỉnh ủy/thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các địa phương. Với sự vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ của các Ban Chỉ đạo ở trung ương và địa phương, nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực có sự móc ngoặc, thông đồng từ trung ương đến địa phương, giữa một số lãnh đạo các cấp với doanh nghiệp, và đặc biệt các đại án có sự tham gia của các doanh nghiệp ngoài nhà nước như Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, An Đông..., đã được đưa ra ánh sáng.



4. BAN HÀNH 6 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG AN NINH VÙNG

Lần đầu tiên, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 của 6 vùng kinh tế nhằm phát huy lợi thế của mỗi vùng, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên kết vùng. Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội cũng đã quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm, tạo đột phá về hạ tầng, kết nối không gian giữa các vùng trong cả nước.

5. VIỆT NAM MỞ CỬA BIÊN GIỚI, TỔ CHỨC THÀNH CÔNG SEA GAMES 31

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã diễn ra từ ngày 5 - 23/5, ngay sau khi Việt Nam quyết định mở lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3. Với thành công của SEA Games 31, Việt Nam được đánh giá cao về công tác tổ chức, thành tích chuyên môn cũng như công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam sau hơn hai năm chiến đấu chống đại dịch Covid-19.



6. BIẾN ĐỘNG LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp - kênh dẫn vốn trung và dài hạn bị ảnh hưởng tiêu cực khi một số vụ án liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp bị khởi tố. Nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do lo ngại doanh nghiệp không trả được nợ. Để chấn chỉnh hoạt động của thị trường này, ngày 16/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp; yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục rà soát sửa đổi Nghị định 65, bảo đảm công khai, minh bạch, quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và an toàn, an ninh thị trường tài chính tiền tệ.



7. VIỆT NAM DẪN ĐẦU ĐÔNG NAM Á VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ SỐ

Theo Google, Temasek và Bain & Company, tổng giá trị hàng hóa kinh tế số Việt Nam năm 2022 ước đạt 23 tỷ USD, tăng khoảng 28% so với năm 2021, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng. Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu của ngành kinh tế số năm 2022 ước đạt 148 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2021.



8. TÌNH TRẠNG THIẾU HỤT XĂNG ĐÁU CỤC BỘ Ở NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG

Trong tháng 10 và 11, người dân ở nhiều địa phương phải xếp hàng dài để chờ mua xăng hoặc chỉ được mua xăng theo định mức. Tình trạng này là hệ quả của những diễn biến phức tạp trên thị trường dầu mỏ thế giới và cũng bộc lộ những bất cập trong công tác quản lý kinh doanh xăng dầu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước đã gấp rút đưa ra giải pháp tháo gỡ tình trạng này.



9. NGẬP LỤT BẤT THƯỜNG Ở MIỀN TRUNG

Ngày 14 và 15/10, Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung bị ngập sâu do hoàn lưu sau bão kết hợp mưa lớn với lượng mưa lên đến gần 700mm trong 24 giờ. Triều cường diễn ra cùng thời điểm càng làm chậm quá trình thoát lũ. Đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trận lũ lịch sử này cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, đòi hỏi biện pháp ứng phó mang tầm chiến lược.



10. VIỆT NAM LẦN ĐẦU TIÊN LỘT VÀO VÒNG CHUNG KẾT WORLD CUP BÓNG ĐÁ NỮ

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở thành một trong 6 đại diện của châu Á tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Đây là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh này. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.



1

SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA THẾ GIỚI NĂM 2022 (DO TTXVN BÌNH CHỌN)

1. NGA TIẾN HÀNH CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ ĐẶC BIỆT TẠI UKRAINE

Ngày 24/2, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Xung đột nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu dừng lại, đẩy quan hệ Nga - phương Tây vào vòng xoáy đối đầu mới. Cuộc xung đột cùng các biện pháp trừng phạt - đáp trả giữa Nga và phương Tây tác động nặng nề tới an ninh, chính trị toàn cầu; đẩy giá khí đốt có thời điểm đạt mức cao kỷ lục trong 14 năm; nhiều quốc gia phải đối mặt với thiếu hụt lương thực và giá cả hàng hóa tăng mạnh kể từ tháng 3 đến tháng cuối của năm.



2. NHIỀU NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TĂNG MẠNH LÃI SUẤT

Ngày 16/3, lần đầu tiên trong hơn ba năm, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong năm 2022, FED đã bảy lần tăng lãi suất, đưa lãi suất cơ bản lên 4,25 - 4,5%. Ngày 21/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng tăng lãi suất lần đầu tiên trong 11 năm và sau đó tăng thêm ba lần nữa trong năm. Việc Fed, ECB và nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát và giữ thị trường tài chính ổn định đã làm cho một số nền kinh tế rơi vào nguy cơ suy thoái.

3. THẾ GIỚI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 VÀ BỆNH ĐAU MÙA KHÍ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch Covid-19 chưa thể chấm dứt do biến thể phụ Omicron của virus Corona tiếp tục làm dịch bệnh lây lan mạnh ở nhiều quốc gia. Cùng đó, ngày 23/7, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh "đau mùa khí." Dịch bệnh tiếp tục gây lo ngại cho nhiều quốc gia, hoạt động bình thường vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn trên phạm vi toàn cầu.



4. ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI XX

Tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 16 - 22/10, ông Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng, đồng thời xác định nhiệm vụ chiến lược trong 5 năm tới và xa hơn nữa, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu "100 năm thứ hai" xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt vào năm 2049.



5. BIẾN ĐỘNG LIÊN TIẾP TRÊN CHÍNH TRƯỜNG ANH

Ngày 7/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức. Đến ngày 20/10, bà Liz Truss, người được bầu thay thế ông Boris Johnson, cũng từ chức sau 45 ngày tại vị, trở thành thủ tướng cầm quyền ngắn nhất trong lịch sử nước Anh. Ngày 25/10, ông Rishi Sunak, 42 tuổi, trở thành người trẻ nhất đảm nhận cương vị thủ tướng Anh trong hơn 200 năm. Ngày 8/9, Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 sau 70 năm trị vì. Thái tử Charles lên kế vị, trở thành Nhà Vua Charles III.



6. COP27 ĐẠT THỎA THUẬN THÀNH LẬP QUỸ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 20/11, Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) thông qua thỏa thuận bước ngoặt về việc các quốc gia phát thải nhiều trong quá khứ đền bù tổn thất cho các nước đang phát triển chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn đối với con người và môi trường.



7. DÂN SỐ THẾ GIỚI CÁN MỐC 8 TỶ NGƯỜI

Ngày 15/11, bé gái Venice Mabansag, chào đời ở Manila (Philippines) trở thành công dân thứ 8 tỷ. Dấu mốc dân số này vừa tạo động lực phát triển vừa đặt thế giới trước những thách thức về môi trường, hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước...



8. THẢM KỊCH GIẢM ĐẠP TẠI HÀN QUỐC VÀ INDONESIA

Ít nhất 158 người đã thiệt mạng trong vụ giảm đập kinh hoàng khi hàng chục nghìn người tham gia lễ hội Halloween tại khu phố Itaewon ở Seoul (Hàn Quốc) tối 29/10. Hơn 130 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vụ giảm đập và xô xát xảy ra tối 1/10 tại sân vận động Kanjuruhan ở Malang (Indonesia). Hai thảm họa liên tiếp trong vòng một tháng đẩy lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của các sự kiện tập trung đông người sau đại dịch Covid-19.



9. NASA THỰC HIỆN THÀNH CÔNG THỬ NGHIỆM THAY ĐỔI QUỹ ĐẠO CỦA TIỂU HÀNH TINH

Tối 26/9 (giờ Mỹ), tàu vũ trụ mang tên Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh (DART) của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện cú va chạm có chủ đích với Dimorphos, đẩy tiểu hành tinh này chệch khỏi quỹ đạo tự nhiên. Đây là lần đầu tiên con người thành công trong việc thay đổi có chủ đích chuyển động của một vật thể ngoài vũ trụ, và cũng là lần đầu tiên công nghệ dịch chuyển tiểu hành tinh được thực hiện được một cách toàn diện.



10. WORLD CUP 2022 TẠI QATAR VỚI NHIỀU ĐIỀU ĐẶC BIỆT

Lần đầu tiên, Giải vô địch Bóng đá Thế giới FIFA World Cup được tổ chức vào cuối năm (giữa mùa giải), tại một nước Arab, có trọng tài nữ điều hành, sử dụng công nghệ xác định vị trí bán tự động, ứng dụng thông tin hiệu suất cầu thủ FIFA Player và hệ sinh thái dữ liệu bóng đá... Cầu thủ Lionel Messi của đội vô địch Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên có hai Quả bóng vàng World Cup. Đội tuyển Maroc làm nên lịch sử khi là đại diện đầu tiên của châu Phi vào nhóm bốn đội tuyển mạnh nhất vòng chung kết.



Một số địa điểm đón năm mới thú vị trên thế giới

(zingnews.vn) Từ những truyền thống địa phương khác lạ cho đến bữa tiệc đêm giao thừa hoành tráng, dưới đây là một số địa điểm đón năm mới thú vị nhất trên thế giới.

Edinburgh, Scotland



Lễ đón năm mới tại đây được gọi là lễ hội Hogmanay huyền thoại của Edinburgh, với các điệu nhảy, uống rượu, bắn pháo hoa kéo dài cả 3 ngày. Sự kiện mở đầu bằng lễ rước đuốc vào ngày 30/12, nơi 20.000 người cầm đuốc diễu hành qua trung tâm thành phố Edinburgh. Ngày 31/12, thành phố trở nên sôi động hơn với một bữa tiệc khổng lồ, nơi các nghệ sĩ đường phố, DJ, ban nhạc và các ngôi sao ca nhạc lớn tham gia trình diễn. Màn bắn pháo hoa hoành tráng trên lâu đài Edinburgh là khởi đầu của một năm mới.

Madrid, Tây Ban Nha



Giống như bất kỳ thủ đô nào nhiệt khác tại châu Âu, Madrid tự hào có màn trình diễn pháo hoa và tiệc tùng hoành tráng nhất trong dịp lễ này. Tập trung ở Quảng trường Puerta del Sol, bữa tiệc đếm ngược được phát sóng tới người dân Tây Ban Nha khắp đất nước trên tất cả các kênh truyền hình quốc gia. Nếu bạn muốn có trải nghiệm năm mới trọn vẹn của Tây Ban Nha, hãy tham gia phong tục địa phương độc đáo: nhét 12 quả nho vào miệng vào lúc nửa đêm, từng quả một, khi tiếng chuông Puerta del Sol vang lên.

Chiang Mai, Thái Lan



Cứ đến tháng 12, thành phố Chiang Mai lại trở thành một thành phố văn hóa tráng lệ nhất, cùng nhiệt độ ban ngày lên đến 29 độ C. Tại đây có một truyền thống đêm giao thừa với khung cảnh hàng nghìn chiếc đèn lồng giấy được thắp sáng và thả lên bầu trời đêm vào ngày 31/12. Việc thả đèn lồng tượng trưng cho những khởi đầu mới và được cho là mang lại may mắn.

Reykjavik, Iceland



Reykjavik không có màn bắn pháo hoa chính thức, nhưng điều đó không ngăn được thủ đô của Iceland có một trong những màn bắn pháo hoa rực rỡ nhất thế giới vào mỗi đêm giao thừa. Hầu như mọi cư dân của thành phố đều mua pháo hoa từ ICE-SAR (Bộ phận tìm kiếm và cứu hộ Iceland) và bắn pháo vào lúc nửa đêm.

London, Vương quốc Anh



Không có nhiều truyền thống kỳ quặc vào đêm giao thừa ở London, đơn giản chỉ là một sự kiện lành mạnh và sở hữu những khung cảnh ngoạn mục để chiêm ngưỡng. Mọi người tập trung xếp hàng dọc bờ sông Thames với tâm nhìn ra đường chân trời, trước khi đếm ngược tại Big Ben và bắn pháo hoa quanh London Eye.

Sydney, Australia



Sydney có một lợi thế lớn so với các lễ đón năm mới lớn khác trên thế giới. Nhờ múi giờ hướng đông, đây là một trong những bữa tiệc chào đón năm mới đầu tiên.

Cả triệu người tham dự tập trung trên thuyền hoặc trên bờ biển, sẵn sàng chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng trên Cầu Cảng và Nhà hát Lớn. Thời điểm lễ hội diễn ra vào cao điểm mùa hè ở Australia, do đó, thời tiết đỡ lạnh hơn so với hầu hết bữa tiệc năm mới ở bắc bán cầu.

Copenhagen, Đan Mạch



Đan Mạch là nơi có truyền thống đón năm mới bằng truyền thống đập vỡ đĩa và đồ sành sứ trước cửa nhà hàng xóm. Bạn càng làm vỡ nhiều bát đĩa, bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn trong năm tới.

Quito, Ecuador



Cũng tham gia vào trào lưu "tiêu hủy đồ đạc để chào đón năm mới", thành phố Quito tổ chức đốt những con búp bê giống bù nhìn chứa đầy giấy vào lúc nửa đêm. Với mục đích xua đuổi ma quỷ và những điều xui xẻo trong năm qua, những đám cháy - kết hợp với nhiều màn bắn pháo hoa - biến thủ đô Quito thành một trong những nơi thú vị nhất để đón năm mới.

Rio de Janeiro, Brazil



Bữa tiệc đón năm mới trên bãi biển Copacabana hàng năm là truyền thống huyền thoại của Rio với những tập tục địa phương đặc sắc. Bạn cần mặc trang phục toàn màu trắng, nhảy qua 7 con sóng vào lúc nửa đêm, đi chân trần trên bãi biển đầy cát, bơi lội trong làn nước ấm khi pháo hoa bắn trên đầu.



TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 355, đường Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0227.3730.075 * Fax: 0227.3735.960

dịch vụ bưu chính chuyển phát

- Chuyển phát nhanh: EMS trong nước, EMS quốc tế, VN Quickpost
- Bưu phẩm trong nước và quốc tế
- "Chuyển phát tiêu chuẩn" trong nước và quốc tế
- Phát hành báo chí
- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo QĐ 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Tổ chức, cá nhân có thể đến Bưu điện để nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ như: chuyển phát thẻ căn cước; hộ chiếu; lý lịch tư pháp; giấy đăng ký xe; hồ sơ BHXH; hồ sơ cấp đổi và chuyển trả giấy phép lái xe; tiếp nhận hồ sơ, chuyển phát kết quả giấy phép lái xe,...



dịch vụ phân phối truyền thông

- Dịch vụ Phân phối thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin.
- Dịch vụ Phân phối hàng hóa: hàng tiêu dùng; kinh doanh sản phẩm hàng hóa đặc sản vùng miền trên sàn giao dịch TMĐT Postmart; phối hợp với Hội nông dân triển khai kế hoạch đưa hộ SXNN tham gia sàn TMĐT; lịch và các hàng hóa khác.



dịch vụ tài chính bưu chính

- Ngân hàng: huy động tiền gửi Tiết kiệm Bưu điện; cho vay tiêu dùng hưu trí; cho vay tiêu dùng cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
- Chuyển tiền trong nước, quốc tế
- Điện hoa, quà tặng
- Thu hộ, chi hộ: Hồ sơ xét tuyển; lệ phí phạt giao thông và chuyển phát giấy tờ tạm giữ; thu hộ, chi hộ cho các đối tác
- Dịch vụ: Bảo hiểm Bưu điện (PTI); bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi
- Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện
- Đồng hành vì sự nghiệp an sinh - phối hợp với BHXH tỉnh thái bình phát triển BHXH tự nguyện, BHYT,...







■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**

Bưởi có là vị thuốc hay không?

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi giới thiệu trong cuốn sách "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" thì bưởi có nhiều bộ phận được sử dụng làm thuốc đó là: lá, vỏ, múi và hạt bưởi.

Trong bưởi chứa nhiều chất có lợi cho sức khỏe. Bưởi nghèo calo nhưng lại chứa hàm lượng lớn chất xơ và vitamin C, vitamin A cùng nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Thường xuyên ăn bưởi sẽ giúp giảm cân, giảm mỡ máu chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể chống lại stress, các bệnh liên quan với hen suyễn và viêm khớp...

Theo đông y và từ kinh nghiệm dân gian đã dùng bưởi như là những vị thuốc chủ trị các bệnh: xông cảm mạo, trị các bệnh về đường tiêu hóa, ăn uống khó tiêu, ho đờm, phù thũng, bệnh tiểu đường, mỡ máu, giảm cân, giảm béo...

Dùng bưởi chữa bệnh như thế nào?

Bưởi có lợi cho sức khỏe và dùng bưởi để hỗ trợ chữa nhiều bệnh khác nhau. Bài viết này chỉ tổng hợp, nghiên cứu và giới thiệu một số cách chữa bệnh cụ thể từ bưởi:

1. Chữa viêm loét dạ dày hành tá tràng
Hạt bưởi để cả vỏ cứng 100g, rửa sạch cho vào cốc thủy tinh to, rót 200ml nước sôi, đậy kín, ủ nóng trong 2 - 3 giờ. Vỏ hạt bưởi sẽ tiết ra chất nhầy làm cho cốc nước đặc sánh, gạn bỏ hạt uống nước đó sau các bữa ăn 2 giờ. Uống liên tục hàng ngày khi hết đau thì thôi.
Chất nhầy vỏ hạt bưởi là chất pectin, có tác dụng như chất gell bao bọc vết loét, tác dụng giảm đau và cầm máu, giúp làm lành vết loét.
2. Chữa nôn ọe ở phụ nữ có thai
Bưởi ngon 6 - 7 quả, bóc múi bỏ hạt, ép lấy nước, đun nhỏ lửa cho sôi, thêm vào 500g mật ong, 100g đường kính, 10ml nước ép gừng tươi, đun thành dạng sên sệt rồi cho vào lọ dùng dần. Mỗi lần một thìa canh pha với nước sôi ấm, ngày uống 2 lần. Và lúc có nôn ọe thì ngậm một chút và nuốt dần.
3. Chữa đầy bụng, ăn uống không tiêu, đau bụng
Vỏ bưởi khô sao vàng thơm 12g, vỏ quýt sao thơm 12g, gừng tươi 3 lát. Tất cả sắc với 300ml nước lấy 100ml, chia làm 2 lần uống nóng trong ngày.
4. Chữa ho nhiều, đờm khí nghịch lên cổ
Bóc lấy múi tép bưởi 100g, rượu gạo 15ml, mật ong

30ml, chung cách thủy cho chín nhừ, chia ra ngậm và ăn vài lần trong ngày.

Khi nào không nên ăn bưởi?

1. Không nên ăn bưởi vào lúc đói. Vì bưởi cho ít calo mà lại nhiều a-xít, ăn bưởi lúc đói sẽ gây hại cho dạ dày.
2. Không ăn bưởi khi bị tiêu chảy, tiêu hóa kém. Theo đông y, bưởi là hoa quả có tính lạnh đặc biệt khác với những người bị tiêu chảy, kiết lỵ, phân nhày, hệ tiêu hóa kém. Chua lạnh sẽ càng làm cho tình trạng đường tiêu hóa khó khăn thêm.
3. Không ăn bưởi khi đang sử dụng thuốc sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Đặc biệt là đang dùng các thuốc chống dị ứng có thể gây đau đầu, tim đập nhanh... gây nguy hiểm.
4. Không ăn bưởi khi bị suy thận. Vì bưởi là loại trái cây giàu kali, mà bệnh nhân suy thận, nếu không kiểm soát lượng kali ăn vào thì dễ xảy ra hiện tượng kali máu tăng cao, bệnh nhân có thể bị loạn nhịp tim.
5. Không ăn bưởi khi đang uống thuốc tránh thai. Vì chất tự nhiên có trong bưởi là furanocoumarin có thể tương tác với thuốc tránh thai dẫn đến làm mất tác dụng của thuốc và có thể vẫn thụ thai ngoài ý muốn.
6. Không nên ăn bưởi khi đang dùng thuốc hạ huyết áp. Vì bản thân bưởi cũng có tác dụng hạ huyết áp; nếu ăn nhiều bưởi cùng lúc uống thuốc hạ huyết áp khiến huyết áp giảm đột ngột, gây đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.
7. Không ăn bưởi khi uống thuốc hạ mỡ máu nhóm statin. Vì nước bưởi có chứa một chất có thể liên kết với các enzyme phá vỡ statin trong hệ thống tiêu hóa, làm mất tác dụng của thuốc.
8. Người bị bệnh gan nói chung không nên ăn bưởi. Vì bưởi có chứa một hoạt chất có khả năng ức chế một loại enzyme trong đường ruột khiến quá trình chuyển hóa bình thường bị xáo trộn, ảnh hưởng đến quá trình giải độc gan, làm rối loạn chức năng gan và gây ra các phản ứng bất lợi khác, thậm chí gây ngộ độc.
9. Không ăn bưởi cùng với cua. Nếu ăn nhiều bưởi cùng lúc với cua thì dạ dày sẽ bị kích thích, gây đau bụng và nôn mửa.



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

NĂM THỨ 62

Quen 2023

SỐ 8727 + 8728

và Thái Bình Chủ nhật 783

TÒA SOẠN:

13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544

BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

ĐỀ KINH TẾ BỨ PHÁ NĂM BẢN LỄ

(Xem trang 4 + 5)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận nguyên tắc cho thuê lại đất và cơ sở hạ tầng giữa Công ty Cổ phần Green i-Park và Công ty TNHH Zenith International Việt Nam, ngày 6/7/2022.

Nhân lên **SỨC MẠNH**
từ xây dựng **CHI BỘ KIỂU MẪU**



Trang 8

Chuyển đổi số sẽ đưa Thái Bình
BẮT KỊP, ĐI CÙNG, VƯỢT LÊN



Trang 9